

รายงานประจำปี 2565/66

AMNESTY

INTERNATIONAL

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก



AMNESTY
INTERNATIONAL
THAILAND



รายงานประจำปี 2565/66
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่
เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565

พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2566 โดย
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปีเตอร์ เบเนนสัน เฮาส์
เลขที่ 1 ถนนอีสตัน
กรุงลอนดอน WC1X 0DW
สหราชอาณาจักร

© สงวนลิขสิทธิ์
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 2566

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
139/21 ซอยลาดพร้าว 5 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2513 8745, 0 2513 8754
โทรสาร 0 2938 6896
อีเมล media@amnesty.or.th

ขอข้อมูลบรรณานุกรมสำหรับหนังสือเล่มนี้
ได้จากหอสมุดแห่งชาติ สหราชอาณาจักร

ภาษาต้นฉบับ: ภาษาอังกฤษ
ผู้แปลฉบับภาษาไทย: แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
บรรณาธิการฉบับแปลภาษาไทย:
ปิยบุษ โคตรสาร

สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามลอกเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สิ่งพิมพ์ฉบับนี้ รวมถึงการจัดเก็บ ถ่ายทอด
ไม่ว่ารูปแบบหรือวิธีการใดๆ ด้วยกระบวนการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพ การบันทึก
หรือวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้พิมพ์

www.amnesty.or.th

รายงานประจำปี 2565/66

AMNESTY

INTERNATIONAL

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก



แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นขบวนการระดับโลกที่มีผู้สนับสนุนสมาชิก และนักกิจกรรมรวมกว่า 10 ล้านคน ใน 150 ประเทศและดินแดน มีการรณรงค์ระดับสากลเพื่อเรียกร้องให้มีการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้บุคคลทุกคนได้รับสิทธิมนุษยชนทุกประการตามที่ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่นๆ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มีพันธกิจ ที่จะทำงานวิจัย และปฏิบัติการเพื่อป้องกันและยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงทั้งปวง (สิทธิทางพลเมืองและการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมตัว ไปจนถึงความสมบูรณ์ทางกายและใจ การคุ้มครองให้ปลอดภัยจากการเลือกปฏิบัติไปจนถึงสิทธิด้านที่อยู่อาศัย โดยสิทธิเหล่านี้ไม่อาจแบ่งแยกได้

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับทุนสนับสนุนส่วนใหญ่จากค่าสมาชิกและการบริจาคของสาธารณะ เราไม่แสวงหาเงินทุนและไม่ยอมรับทุนจากรัฐบาลเพื่อสอบสวนและรณรงค์ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นอิสระจากรัฐบาล อุดมการณ์ทางการเมือง ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจหรือศาสนา

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นขบวนการประชาธิปไตย ผู้กุมอำนาจตัดสินใจด้านนโยบายเป็นตัวแทนที่มาจากหน่วยงานในระดับชาติ ซึ่งรวมตัวกันประชุมในที่ประชุมสภาสากล (International Council meetings) ซึ่งจัดขึ้นทุกสองปี

สารบัญ

สารจากเลขารธิการ	1
บทวิเคราะห์ทั่วโลก	5
ส่วนที่ 1: ภาพรวมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	13
ส่วนที่ 2: ข้อมูลประเทศเมียนมา	22
ส่วนที่ 2: ข้อมูลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	27
ส่วนที่ 3: ข้อมูลประเทศไทย	30
ส่วนที่ 4: ข้อเรียกร้องแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลต่อรัฐบาลไทย	34
สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน	38

สารจากเลขานุการ

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่องค์กรสิทธิมนุษยชนได้ย้ำเตือนว่า การเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ถดถอยลง แล้วช่วงไหนในปี 2565 ที่ปรากฏแนวโน้มที่ถดถอยเช่นนี้? โดยจะนับว่าเป็นปีแห่งหายนะอีกครั้งสำหรับสิทธิมนุษยชนหรือไม่? การพังทลายของบรรทัดฐานระหว่างประเทศจะตกต่ำลงไปยิ่งกว่านี้หรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น ประชาคมโลกต้องทำอย่างไร?

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 **รัสเซีย**ได้รุกราน**ยูเครน** ใช้กำลังทางทหารเพื่อทำลายประชาชนและประเทศที่อยู่ในความสงบ ในเวลาไม่กี่เดือน โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนถูกทำลาย ประชาชนหลายพันคนเสียชีวิต และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ปฏิบัติการของรัสเซียเร่งให้เกิดวิกฤตพลังงานระดับโลก และบ่อนทำลายการผลิตอาหารและระบบการกระจายสินค้า นำไปสู่วิกฤตด้านอาหารระดับโลก ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อประเทศยากจนและคนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติอย่างไม่ได้สัดส่วน

ในเวลาไม่ถึงสัปดาห์หลังการรุกราน หัวหน้าอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศประกาศการสอบสวนอาชญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครน ในวันที่ 2 มีนาคม ประเทศส่วนใหญ่ในโลกได้ออกเสียงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อประณามการรุกรานยูเครนของรัสเซียว่าเป็นการกระทำในลักษณะรุกราน ในเวลาเดียวกัน ประเทศในยุโรปซึ่งปฏิเสธการรับผู้ลี้ภัยมาก่อน ก็ได้เปิดพรมแดนเพื่อรองรับชาวยูเครนที่แสวงหาความปลอดภัย

ตลอดปี 2565 นานาชาติต่างเรียกร้องความยุติธรรมและการสนับสนุนการสอบสวนคดีอาชญากรรมสงคราม นำมาซึ่งกระแสในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ รัฐภาคีสหประชาชาติได้รับรองมติเพื่อต่อต้านการใช้อำนาจวิโตของคุณมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นต้นตอสำคัญของความอ่อนแอเชิงระบบ

การรุกรานของรัสเซียต่อยูเครนจะกลายเป็นสัญญาณเตือนถึงอันตรายในวงกว้างหรือไม่? ประเด็นนี้จะกระตุ้นให้เกิดเอกภาพในโลกเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน และคุณค่าอันเป็นสากลหรือไม่?

ความขัดแย้งเพิ่มขึ้น การสูญเสียเลือดเนื้อเพิ่มขึ้น

สงครามใน**เอริโอเปีย**ยังลุกลามต่อไปในปี 2565 คาดการณ์ว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนคน ถือเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดในช่วงความทรงจำที่ผ่านมา แต่ความทารุณเหล่านี้กลับถูกบดบังท่ามกลางการรณรงค์เพื่อล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวทีเกรย์ในพื้นที่ทีเกรย์ตะวันตก ซึ่งเป็นสงครามที่เรามองไม่เห็น

ปี 2565 เป็นปีที่ชาว**ปาเลสไตน์**ในเขตเวสต์แบงก์ถูกคร่าชีวิตมากที่สุดในรอบทศวรรษ โดยมีประชาชนอย่างน้อย 153 คน ซึ่งในนั้นมีเด็กรวมอยู่ด้วยหลายสิบคนที่ถูกกองทัพอิสราเอลสังหาร โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างการบุกโจมตีของกองทัพอิสราเอลและการจับกุมในช่วงที่ผ่านมา กองทัพเมียนมาได้ลงโทษต่อพลเรือนชาวคะเหรียงและคะเรนนีอย่างเป็นระบบ

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน และมีผู้พลัดถิ่น อยู่น้อย 150,000 คน ประชาชนใน**เฮติ มาลี เวเนซุเอลา เยเมน** และอีกหลายพื้นที่ ต่างได้รับผลกระทบจากการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ หรือ ความรุนแรงเชิงระบบ รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เป็นผลสืบเนื่อง

หายนทางสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น การใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น การเหยียน้อยลง

ต้นทุ่นร้ายแรงของวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ปราศจาก การควบคุม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากในปี 2565 น้ำท่วม ภัยแล้ง คลื่นความร้อน และไฟไหม้ ได้คร่าชีวิตคนจำนวนมาก ทำให้เกิดความสูญเสียต่อ ที่อยู่อาศัยและวิถีการดำรงชีพ ทำให้ความไม่มั่นคง ด้านอาหารเพิ่มขึ้น

แต่ท่ามกลางหายนเหล่านี้ ขณะที่ผู้นำประเทศในโลก ประชุมด้านสภาพภูมิอากาศ COP27 ที่**อียิปต์** พวกเขา กลับล้มเหลวที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อควบคุม อุณหภูมิโลกให้อยู่ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียส รัฐต่างๆ ยังคงปฏิเสธที่จะจัดการกับปัจจัยสำคัญที่ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นั่นคือการผลิตและใช้เชื้อเพลิง ฟอสซิล

ความร่วมมือระดับโลกเพื่อสกัดกั้นการเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิโลกไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการเจรจา เพื่อให้เกิดการแสดงพันธกิจที่สำคัญในการยกเลิก การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลก็ล้มเหลว แต่มีความก้าวหน้า ในการระดมทุนสำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ที่สุดจากหายนทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งก็คือการจัดตั้งกองทุนความสูญเสียและความเสียหาย ซึ่ง นับเป็นแสงแห่งความหวัง สำหรับประชาชนที่กำลัง เผชิญหน้ากับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ยังห่างไกลจากการดำเนินงาน และที่ผ่านมา ยังไม่มีการให้เงินทุนรายปีที่เกี่ยวข้องกับสภาพ ภูมิอากาศจำนวน 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประเทศร่ำรวยได้ให้คำมั่นสัญญาว่า จะมอบเงิน จำนวนนี้ให้กับประเทศกำลังพัฒนาตั้งแต่ปี 2542

ในเวลาเดียวกัน บริษัทน้ำมันจากชาติตะวันตกใหญ่สุด หกแห่ง สามารถทำกำไรก่อนภาษีได้มากเป็นประวัติ- ศาสตร์ รวมกันกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565 การสะสมความมั่งคั่งที่ไม่ปกติเช่นนี้ ไม่เพียงเป็นผลลัพธ์จากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ซึ่งทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น หากยังสะท้อน ถึงความเพิกเฉยของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่มีต่อความเสียหายในสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ของโลกจากรุทกิจของตน และแนวทางที่ขาดเอกภาพ ในการชดเชยและเหยียนความเสียหายเหล่านี้

ภาวะสองมาตรฐาน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสงครามยูเครน ในปัจจุบัน ทำให้ภาวะสองมาตรฐานรุนแรงขึ้น ประเทศ ร่ำรวยกักตุนวัคซีนโควิด-19 และทำให้ระบบกระจาย ผลิตภัณฑ์แบบพหุภาคีอ่อนแอลง ซึ่งยิ่งทำให้ความ ไม่เท่าเทียมเพิ่มขึ้น ในปี 2565 มีหลักฐานเพียง เล็กน้อยถึงการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ประเทศร่ำรวย ล้มเหลวในการดำเนินการเพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน ที่ท่วมท้นของประเทศกำลังพัฒนา

การรุกรานยูเครนของรัสเซีย ยังเป็นการทำสงคราม ต่อคุณค่าอันเป็นสากล และระบบพหุภาคีที่ออกแบบ มาเพื่อรักษาคุณค่าเหล่านั้น ในการเอาชนะสงครามนี้ โลกตะวันตกต้องไม่ยอมให้เกิดการรุกรานแบบนี้ใน ประเทศอื่นๆ ด้วย แม้จะกระทบกับผลประโยชน์ของตน ก็ตาม อันที่จริงแล้ว ภาวะสองมาตรฐานของประเทศ ตะวันตกเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากความเจียมจันของ พวกเขาต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน**ซาอุดีอาระเบีย และอียิปต์** และความลึกลับของท่าทีของพวกเขาต่อ ผลกระทบร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมาจาก ความขัดแย้งอื่นๆ ซึ่งความขัดแย้งบางส่วนรุนแรง ถึงขั้นเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และท่าทีต่อการ คุ้มครองผู้ลี้ภัยที่หลบหนีจากความขัดแย้งเหล่านั้น

อิสราเอล/ดินแดนของปาเลสไตน์ ที่ถูกยึดครอง

ในปี 2565 เป็นปีแห่งการแบ่งแยกเชื้อชาติที่ชัดเจนขึ้น รัฐบาลอิสราเอลชุดต่างๆ ประกาศใช้มาตรการเพื่อ บังคับขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านเรือนของ ตนเองมากขึ้น มีการขยายการตั้งถิ่นฐานที่ผิดกฎหมาย และการรับรองสถานะตามกฎหมายของการตั้งถิ่นฐาน และฐานทัพตลอดทั่วเขตยึดครองในเวสต์แบงก์ แทนที่ จะเรียกร้องให้ยุติระบบการกดขี่เช่นนี้ รัฐบาลใน ตะวันตกหลายแห่งกลับเลือกที่จะโจมตีผู้ที่ออกมา ประณามระบบการแบ่งแยกเชื้อชาติของอิสราเอล **สหภาพยุโรป**ที่เปิดประตูรับผู้ลี้ภัยจากยูเครนที่ หลบหนีการรุกรานของรัสเซีย แต่ยังคงปิดประตู ไม่รับผู้ที่หลบหนีสงครามและการปราบปรามใน **อัฟกานิสถาน**และ**ซีเรีย** ระหว่างเดือนกันยายน 2564 และพฤษภาคม 2565 **สหรัฐอเมริกา**เนรเทศชาว**เฮติ** กว่า 25,000 คน รวมถึงควมคุมตัว และทำการทรมาน และปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อคนอีกจำนวนมาก โดยมีรากเหง้ามาจากการเหยียดเชื้อชาติต่อคนผิวสี โดยเฉพาะคนผิวดำ

ตัวอย่างเหล่านี้ยืนยันกับประเทศที่เหลือในโลกว่า การสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตก เป็นการเลือกปฏิบัติและมุ่งสนองประโยชน์ของตน และ ยังบ่อนทำลายการสนับสนุนของทั่วโลกที่มีต่อยูเครน ภาวะสองมาตรฐานเช่นนี้ไม่ได้ให้ประโยชน์เพียงแค่ ประเทศมหาอำนาจตะวันตกเท่านั้น ในขณะที่**จีน**ยังคง หลบเลี่ยงการประณามจากนานาชาติผ่านที่ประชุม สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และคณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ แม้ว่าจะมีการละเมิด สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อชาวอุยกูร์และ ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอื่นๆ จนอาจเป็นอาชญากรรม ต่อมนุษยชาติ

การคุ้มครองสิทธิในระดับประเทศ

ความเห็นที่ว่า การรับมือของโลกต่อการรุกรานของ รัสเซีย เป็นเส้นขอบของยุคใหม่ที่ตั้งอยู่บนระบบคุณค่า

อันเป็นสากล และตั้งอยู่บนหลักนิติธรรม ถูกทำลาย ด้วยความดุดอยอย่างชัดเจนของการคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนในประเทศของตนเอง

สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองใน**บราซิล แคนาดา สวีเดน** **แคนาดาเนีย เวียดนาม** และที่อื่นๆ ถูกละเมิด เมื่อรัฐ ไม่สามารถคุ้มครองพวกเขาจากการบังคับขับไล่ ออกจากที่ดินของตนเองโดยรัฐและเอกชน

ศาลสูงสุดแห่ง**สหรัฐอเมริกา** ได้กลับคำพิพากษาที่ให้ ความคุ้มครองการเข้าถึงการทำแท้งตามรัฐธรรมนูญ มาอย่างยาวนาน ส่งผลให้เกิดการคุกคามต่อการ ใช้ สิทธิที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะมีชีวิตรอด มีความ มั่นคง และการไม่เลือกปฏิบัติสำหรับผู้หญิง เด็กผู้หญิง และบุคคลอื่นๆ อีกหลายล้านคน ใน**อัฟกานิสถาน** กลุ่มตาลีบันประกาศใช้คำสั่งที่มีโทษรุนแรง ปฏิเสธ ไม่ให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมีสิทธิได้รับการศึกษา สิทธิ ในการทำงาน และการตัดสินใจด้วยตนเอง ทั้งยัง ประกาศต่อสาธารณชนว่า ผู้หญิงมีสถานะด้อยกว่า ผู้ชาย ใน**อิหร่าน** “ตำรวจศีลธรรม” สังหารมาห์ซา อามินี เนื่องจากการสวมผ้าคลุมศีรษะผิดวิธี ส่งผล ให้เกิดการประท้วงทั่วประเทศ ทำให้ผู้หญิงและ เด็กผู้หญิงอีกจำนวนมากได้รับบาดเจ็บ ถูกควบคุมตัว หรือถูกสังหาร

การดุดอยของเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงและ การแสดงออก ปรากฏอย่างชัดเจนมากในปี 2565 มีการสั่งฟ้องคดีต่อสื่อมวลชนของรัสเซีย และมีการสั่ง ปิดสื่อเพียงเพราะการรายงานข่าวสงครามใน**ยูเครน** ผู้สื่อข่าวใน**อัฟกานิสถาน เติร์กเมนิสถาน รัสเซีย** และในอีกหลายสิบประเทศทั่วโลกถูกคุมขัง มีการใช้ เทคโนโลยีเป็นอาวุธเพื่อปิดปาก ขัดขวางการชุมนุม หรือแพร่ข้อมูลเท็จ ผู้ชุมนุมประท้วงโดยสงบต้อง เผชิญกับอาวุธที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่การใช้ ไม้กระบอง แก๊สน้ำตา และกระสุนยาง รวมถึงกระสุน จริง ดังที่เราได้เห็นใน**อิหร่าน เปรู และศรีลังกา** กฎหมายที่มุ่งทำลายล้างใน**สหราชอาณาจักร**เพิ่ม อำนาจของตำรวจ แต่กลับลดทอนสิทธิในการชุมนุม ประท้วงโดยสงบ

เราได้เป็นประจักษ์พยานต่อการต่อสู้อันอาจหาญ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงอัฟกานิสถานที่เดินขบวนประท้วงการปกครองของตาลีบัน และผู้หญิงอิหร่านที่โพสต์วิดีโอของตนเองขณะที่ตัดผม เพื่อประท้วงกฎหมายบังคับคลุมศีรษะที่ละเมิดสิทธิ เราอาจจะสบายใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าท่ามกลางการปราบปรามเหล่านี้ ประชาชนหลายพันคนยังคงรวมตัวกันเพื่อเขียนจดหมาย ลงชื่อในการรณรงค์ และออกมาชุมนุมประท้วง ซึ่งควรจะเป็นเครื่องเตือนใจผู้ที่มีอำนาจว่า พวกเขาไม่สามารถปราศสิทธิของพวกเราที่จะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงและการรวมตัวอย่างเสรีได้

บทสรุป

ปี 2565 อาจเป็นจุดเปลี่ยนของระเบียบระหว่างประเทศ มีการฟื้นฟูพันธมิตรฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกครั้งใหม่ โดยมีระดับความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกา กับมหาอำนาจตะวันตกอื่นๆ อย่างที่ไม่อาจคาดคิดมาก่อนในปี 2564 ซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวายและมีการถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถาน

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีจุดเปลี่ยนด้านสิทธิมนุษยชน แต่ความตึงเครียดยังคงเกิดขึ้นโดยไม่สามารถควบคุมได้ การรุกรานของรัสเซียยังบ่อนทำลายเสถียรภาพของระบบพหุภาคีระหว่างประเทศที่อ่อนแออยู่แล้ว เนื่องจากรัฐมหาอำนาจได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยไม่ต้องรับผิดชอบหลายทศวรรษ สงคราม

ได้เบี่ยงเบนทรัพยากรและความสนใจจากปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ความขัดแย้งที่มีมายาวนาน และความทุกข์ยากของมนุษย์ทั่วโลก

ท่าทีของโลกตะวันตกต่อการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ยังเน้นให้เห็นภาวะสองมาตรฐานของตนเอง และการไม่แสดงท่าทีต่อการละเมิดอื่นๆ อีกมากมาย ต่อกฎบัตรสหประชาชาติ ปราบปรามการฉ้อโกงเช่นนี้จะยิ่งเร่งให้เกิดความไร้เสถียรภาพและการลอบย่นเวลพินิจพิชิตมากขึ้น

ถ้าสงครามการรุกรานของรัสเซียจะสะท้อนถึงอนาคตของโลกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็ควรจะเป็นความสำคัญของระเบียบระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ บรรดาประเทศแกนนำพันธมิตรที่สนับสนุนยูเครน จะต้องเพิ่มความพยายาม และร่วมมือกับประเทศอื่นๆ มากขึ้น เพื่อแสดงพันธกิจครั้งใหม่ที่มีต่อระบบสากล อันเป็นประโยชน์ต่อประชากรส่วนใหญ่ในโลก

ปี 2566 เป็นปีที่ครบรอบ 75 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเกิดมาจากเต้าดำนของสงครามโลก อย่างไรก็ตามให้โลกมอดใหม่อีกครั้ง จึงจะยึดมั่นอย่างแท้จริงในเสรีภาพและหลักการที่แลกมาด้วยการสูญเสียของผู้คนหลายล้านชีวิต ปี 2566 จะต้องเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หากผู้นำโลกไม่ทำตามนี้ย่อมถือเป็นการทรยศ และจะทำให้โลกจมอยู่ในความมืดมนต่อไป

แอกเนส คาลามาร์ต
เลขาธิการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

บทวิเคราะห์ทั่วโลก

ในปี 2565 มีทั้งความขัดแย้งครั้งใหม่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอีกครั้ง และความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังคงอยู่ การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่เลวร้ายของมนุษย์ ความกลัวของท่าทีของนานาชาติต่อผลกระทบร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมาจากความขัดแย้งต่างๆ และการปกป้องผู้คนที่หลบหนี ตลอดจนการละเมิดที่เลวร้ายในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งความขัดแย้งบางส่วนรุนแรงถึงขั้นเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึ่งรวมถึงการปราบปรามอย่างหนักต่อสิทธิในเสรีภาพการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมประท้วงโดยสงบ โดยการปราบปรามดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

ในขณะเดียวกัน ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง เด็กผู้หญิง และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงเป็นปัญหาระดับโลก แม้ว่าจะมีการดำเนินการเพื่อปรับปรุงการคุ้มครองทางกฎหมายก็ตาม และมีการดุดอยและความคับหนักรู้สึกได้ชัดในสิทธิการเข้าถึง แม้ว่าหลายประเทศจะเริ่มหลุดพ้นจากเงามืดของโควิด-19 แต่ประเทศอื่นๆ ยังคงเผชิญกับผลกระทบ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของโรคระบาดนี้ รวมทั้งยังจัดการหนี้สินที่เกิดขึ้นไม่ได้ ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ค่าครองชีพและความไม่มั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความท้าทายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลุ่มชายขอบและก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มขึ้น

ประเด็นเหล่านี้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในการวิจัยของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลใน 156 ประเทศในปี 2565 และเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง การปราบปรามผู้เห็นต่างสร้างเส้นทางสู่ความขัดแย้ง การขัดแย้งกันด้วยอาวุธและการรัฐประหารในปี 2564 ปูทางไปสู่การปราบปรามภาคประชาสังคม ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นลักษณะที่โหดร้ายของการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ สงคราม วิกฤตการณ์ทางการเมือง ค่าครองชีพที่สูงขึ้น การจำกัดสิทธิการเข้าถึง ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงเป็นสาเหตุสำคัญของการชุมนุมประท้วงจากบางส่วนของรูปแบบการละเมิดเหล่านี้ งานวิจัยของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้เปิดเผยหลักฐานของความเสียหายเรื่อยๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากโมเดลธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม

การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและสิทธิของผู้พลัดถิ่น

ทั่วโลกมีทั้งความขัดแย้งครั้งใหม่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอีกครั้ง และความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังคงอยู่ต่อ

การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในบางกรณีถึงขั้นเป็นอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ในยุโรป กองกำลังรัสเซียโจมตียูเครนในระหว่างการรุกราน และในระหว่างการโจมตีประชาชนพลเรือน

ได้กระทำการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายและการโจมตีอย่างไม่เลือกเป้าหมาย และมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศในช่วงฤดูหนาว ในแอฟริกา กองกำลังของรัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธที่สู้รบในเอธิโอเปีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และภูมิภาคซาเฮล รวมถึงที่อื่นๆ ทำให้พลเรือนเสียชีวิตหลายพันคน ซึ่งบางส่วนเป็นการสังหารหมู่ ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ความขัดแย้งที่ยาวนานในลิเบีย ซีเรีย และเยเมน ตลอดจนการปะทุของการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ในเดือนสิงหาคมที่มีการโจมตีทางอากาศอย่างไม่เลือกเป้าหมายซึ่งทำให้พลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บ หรือการโจมตีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ อาชญากรรมสงครามยังเกิดขึ้นในอัฟกานิสถาน ที่กลุ่มตาลีบันยังคงทำการสังหารเพื่อตอบโต้ต่อสมาชิกของอดีตรัฐบาลและกองกำลังความมั่นคง

มีการใช้ความรุนแรงทางเพศในความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงใช้เป็นอาวุธสงครามด้วย ทั้งในสาธารณรัฐแอฟริกากลางและชูดานใต้ มีรายงานว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหลายสิบคนถูกข่มขืนในบริบทของการปะทะกันระหว่างกองกำลังของรัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธหรือการโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธ ในเอธิโอเปีย กองกำลังชาติเกรย์ก่อเหตุข่มขืนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและความรุนแรงทางเพศอื่นๆ หลายครั้ง ในยูเครน นอกจากรายงานเรื่องความรุนแรงทางเพศโดยกองกำลังรัสเซียแล้ว ผู้หญิงยังเผชิญกับภัยคุกคามเฉพาะอื่นๆ เนื่องจากการโจมตีสถานพยาบาล ทำให้บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ลดน้อยลงไปมาก

ในแง่บวก รัฐส่วนใหญ่ในสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประณามการรุกรานยูเครนของรัสเซีย และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลังจากการรุกรานดังกล่าว เมื่อเผชิญกับความล้มเหลวของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการดำเนินการกับความขัดแย้งจำนวนมาก สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้เพิ่มต้นกุนทางการเมืองของสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงที่จะใช้สิทธิวีโต้ โดยการรับรองมติในเดือน

เมษายนซึ่งกำหนดให้สมัชชาใหญ่ต้องประชุมโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการใช้สิทธิวีโต้ ในคณะมนตรีสมัชชาใหญ่ได้มีการประชุมภายหลังรัสเซียใช้อำนาจวีโต้ในทางที่ผิดเพื่อขัดขวางมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่เรียกร้องให้มีการกลับคำตัดสินในเดือนกันยายนที่จะผนวก 4 ดินแดนของยูเครนที่ถูกยึดครองบางส่วน สมัชชาใหญ่ประณามการดำเนินการดังกล่าวและเห็นว่าไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การกระทำแบบเข้าข้างตนเองของรัสเซียไม่ได้เป็นเพียงแนวทางเดียวสำหรับการละเมิดในสถานการณ์ความขัดแย้ง

ประเทศตะวันตกสนับสนุนความพยายามของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ในการสอบสวนข้อกล่าวหาอาชญากรรมสงครามในยูเครน ซึ่งบางประเทศไม่เคยทำเช่นนั้นในสถานการณ์อื่นๆ สหราชอาณาจักรได้จัดสรรความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับ ICC ขณะที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนทางการเมืองแม้ว่าจะไม่ให้สัตยาบันต่อธรรมนูญกรุงโรมและคัดค้านการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรทางการเมืองของตน เช่น อิสราเอลหรือผู้มีสัญชาติสหรัฐ ในอัฟกานิสถานและอิรัก ในขณะที่ครบรอบ 20 ปี การดำเนินการของ ICC ทำให้เกิดคำถามว่าหลักการของ ICC ถูกนำไปใช้กับเหยื่ออาชญากรรมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศในทุกสถานการณ์หรือทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ แม้ว่าทาง ICC จะให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการในการสอบสวนเป็นวงกว้างซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ในยูเครน แต่กลับให้ทรัพยากรน้อยกว่าการสอบสวนอื่นๆ อย่างมาก เช่น สถานการณ์ในไนจีเรียและปาเลสไตน์ ในอีกตัวอย่างหนึ่งของความไม่สอดคล้องกันคือ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแม้ว่าจะประณามการละเมิดในยูเครนอย่างตรงไปตรงมา แต่กลับล้มเหลวในการจัดการอย่างมีนัยสำคัญกับความขัดแย้งในเยเมน

ยังมีบางภาคธุรกิจเอื้อให้เกิดการละเมิดในสถานการณ์ความขัดแย้ง แม้วานักปกป้องสิทธิมนุษยชนและองค์กรต่างๆ รวมทั้งรัฐบาลบางประเทศได้ดำเนินการเพื่อต่อต้านการกระทำนั้น แอมเนสตี อินเตอร์เนชันแนลบันทึกข้อมูลบทบาทของธุรกิจต่างๆ ในการนำเข้าและ

จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยานซึ่งอาจถูกนำมาใช้ในการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาต่อพลเรือน หลังจากนั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องบางแห่งประกาศว่าพวกเขากำลังยกเลิกหรือระงับการดำเนินธุรกิจในเมืองมาเมย แอมเนสตี อินเตอร์เนชันแนลยังพบว่า อัลกอริทึมและการดำเนินธุรกิจของเมตา (Meta) (เจ้าของเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม) มีส่วนอย่างมากในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในระหว่างปี 2560 โดยการขยายเนื้อหาต่อต้านชาวโรฮิงญาและช่วยให้กองทัพเมียนมาปฏิบัติการณ์ต่อต้านชาวโรฮิงญา

การขัดแย้งกันด้วยอาวุธทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้ลี้ภัยและการพลัดถิ่นภายในประเทศเป็นจำนวนมาก นโยบายของสหภาพยุโรปที่เปิดประตูรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนที่หลบหนีจากการรุกรานของรัสเซีย แสดงให้เห็นว่า ในฐานะหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก สหภาพยุโรปมีความสามารถในการรับผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่แสวงหาความคุ้มครองและประกันการเข้าถึงบริการที่สำคัญ เช่น สาธารณสุข การศึกษาและที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวแตกต่างอย่างชัดเจนจากแนวทางที่ใช้กับผู้ลี้ภัยที่แสวงหาความคุ้มครองจากภายนอกภูมิภาค ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติที่ฝังรากลึก โดยตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล มีผู้ลี้ภัยและผู้อพยพถูกบังคับส่งกลับโดยทันที และบางครั้งก็มีการใช้ความรุนแรง บางคนถูกทรมานและมีการละเมิดอื่นๆ ในประเทศทางผ่าน เช่น ลิเบีย และมีอีกหลายคนที่ถูกทิ้งให้เสียชีวิต

ในวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ การคุ้มครองผู้ลี้ภัยได้รับผลกระทบ จากการเลบานอนเพิ่มการดำเนินการที่เรียกว่า การส่งชาวซีเรียกลับโดยสมัครใจ **ในทวีปอเมริกา** การขาดระบบความคุ้มครองระหว่างประเทศที่เข้มแข็งในหลายประเทศยังคงทำให้ไม่มีการคุ้มครองสำหรับประชาชนที่หลบหนีจากสถานการณ์การขัดแย้งกันด้วยอาวุธและวิกฤตการณ์อื่นๆ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ระหว่างเดือนกันยายนปี 2564 ถึงเดือนพฤษภาคมปี 2565 สหรัฐอเมริกาเนรเทศชาวเฮติกว่า 25,000 คน ซึ่งจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่นๆ ซึ่งมีรากฐานมาจากการเหยียดสีผิว

ทุกฝ่ายในการขัดแย้งกันด้วยอาวุธต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ต้องมีการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิด และดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด รัฐบาลทุกประเทศควรกดดันอย่างต่อเนื่องให้มีการดำเนินการดังกล่าว และส่งเสริมการดำเนินการตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1325 ซึ่งเรียกร้องให้มีมาตรการพิเศษในการปกป้องผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจากความรุนแรงทางเพศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ตลอดจนการยืนยันถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมของผู้หญิงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ โดย ICC ต้องรับประกันว่ามีการจัดสรรเงินทุนสำหรับการสอบสวนโดยไม่เลือกปฏิบัติ รัฐบาลทุกประเทศต้องรับประกันว่าผู้ที่หลบหนีการประหารชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงความปลอดภัยและความคุ้มครองระหว่างประเทศ และยุติการใช้สองมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้คนที่แสวงหาความคุ้มครอง

สิทธิในเสรีภาพการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมประท้วง

การปราบปรามผู้เห็นต่างและภาคประชาสังคมยังคงเป็นหนึ่งในแนวโน้มด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญทั่วโลก

การปราบปรามเสรีภาพการแสดงออกและการสมาคมบางครั้งเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ ในรัสเซีย มีกฎหมายใหม่ที่ห้ามการกล่าวถึงสงครามในยูเครนเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้เกิดการดำเนินคดีทางปกครองและทางอาญาหลายพันคดี และสำนักข่าวอิสระหลายสิบแห่งถูกปิด ในเอริโอเปีย การจับกุมคนทำงานด้านสื่อโดยพลการและขัดขวางความพยายามขององค์กรภาคประชาสังคมในการเรียกร้องสันติภาพ

มีการปราบปรามอื่นๆ เกิดขึ้นหลังจากการใช้กองกำลังติดอาวุธเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาล ในอัฟกานิสถาน กลุ่มตาลีบันคุมขังนักข่าวโดยพลการ รวมทั้งมีการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย เนื่องจาก

การรายงานข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มตาลีบัน หลังการเข้ายึดอำนาจในประเทศในปี 2564 ใน **เมียนมา** กองทัพที่เข้ายึดอำนาจหลังการรัฐประหาร ในปี 2564 มีการจับกุมคนทำงานด้านสื่อหลายสิบคน ยังคงมีการสั่งปิดสำนักข่าวอิสระ และจำกัดการทำงาน ที่ถูกต้องตามกฎหมายขององค์กรภาคประชาสังคม โดยหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีโทษถึงจำคุก ใน **มาลี** ซึ่งเกิดรัฐประหารในปี 2563 และ 2564 ทางคำสั่ง ระงับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศและ ต่างประเทศ และจับกุมหรือข่มขู่นักข่าวและบุคคลอื่นๆ ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือกองทัพ

ใน **อินเดีย** รัฐที่มีอิทธิพลได้ปราบปรามภาคประชาสังคม เพื่อพยายามขัดขวางการพูดคุยเกี่ยวกับการบันทึก สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในต่างประเทศและ ในประเทศ รัฐบาล **จีน** ดำเนินรายงานของสำนักงาน ข่าวหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ซึ่งบันทึกข้อมูลอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ที่อาจเกิดขึ้นกับชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยทาง ชาติพันธุ์ที่เป็นมุสลิมอื่นๆ ในซินเจียงอย่างชัดเจน และยาวนาน ซึ่งเชื่อว่ามิใช่ชายและผู้หญิงหลายพันคน ถูกคุมขังโดยพลการ ในขณะที่มีการบังคับใช้การ เชินเซอร์ที่กว้างขวางและซับซ้อนมากขึ้นภายใน ประเทศ รัฐบาลอินเดียสั่งห้ามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ

ใน **ตุรเคีย** รัฐสภาผ่านกฎหมายการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเป็นเท็จฉบับใหม่ที่เพิ่มอำนาจของรัฐบาล เหนือสื่อสังคมออนไลน์ ในขณะที่ทางการยังคงควบคุม ตัวและดำเนินคดีกับนักข่าว นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ นักการเมืองฝ่ายค้านหลายสิบคนในข้อหาที่เกี่ยวข้อง กับการก่อการร้ายที่ปราศจากข้อเท็จจริง ใน **อียิปต์** รัฐบาลพยายามปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนก่อน การเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 27 (COP27) ในเดือนพฤศจิกายน โดยการ ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมด้วยเหตุผลการเมืองหลาย ร้อยคน อย่างไรก็ตาม มีการควบคุมตัวผู้เห็นต่าง และผู้ที่ถูกมองว่าเห็นต่างโดยพลการมากกว่าจำนวน ดังกล่าวประมาณสามเท่าในช่วงเวลาเดียวกัน รวมทั้ง

การจับกุมผู้คนหลายร้อยคนที่เชื่อมโยงกับการ เรียกร้องให้ชุมนุมประท้วงในช่วงการประชุม COP27

เหตุการณ์ใน **อียิปต์** เป็นตัวอย่างหนึ่งของจุดเชื่อม ระหว่างเสรีภาพการแสดงออกกับความเป็นธรรมทาง สภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม ในที่อื่นๆ นักกิจกรรมที่รณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อมถูก สังหารหรือถูกคุกคาม ไม่มีที่ใดที่มีหลักฐานมากไปกว่า ใน **ลาตินอเมริกา** ในรายงานปี 2565 Global Witness ระบุว่าสามในสี่ของการสังหารนักปกป้องสิทธิในที่ดิน และสิ่งแวดล้อมในปี 2564 เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว

ผู้คนทั่วโลกรวมตัวกันเพื่อประท้วงความล้มเหลว ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงข้อกังวลอื่นๆ เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทาง การเมือง ค่าครองชีพที่สูงขึ้น การจำกัดสิทธิในการ กำแพง ความรุนแรงต่อผู้หญิง และการเลือกปฏิบัติ รัฐมักใช้กำลังอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย บางครั้ง การใช้กำลังถึงชีวิตในระหว่างการปราบปรามการ ชุมนุมประท้วง ความโหดเหี้ยมเช่นนี้มิให้เห็นใน **อิหร่าน** ตั้งแต่เดือนกันยายน ทางการตอบโต้การจลาจลที่ ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบหลายทศวรรษเพื่อ ต่อต้านการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศสภาพ การ ปราบปรามอย่างรุนแรงและในวงกว้างขึ้น สาธารณรัฐ อิสลามใช้กระสุนจริง กระสุนลูกปราย และการทุบตี สังหารผู้คนหลายร้อยคน รวมถึงเด็กหลายสิบคน ในขณะเดียวกัน ใน **เปรู** มีผู้เสียชีวิตกว่า 20 คน หลังจากกองกำลังความมั่นคงใช้กำลังอย่างไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตอบโต้การชุมนุมประท้วงในช่วงวิกฤต- การณ์ทางการเมืองหลังการโค่นล้มประธานาธิบดี ในเดือนธันวาคม

กองกำลังรักษาความมั่นคงในประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้ อาวุธปืนและอาวุธที่มีความร้ายแรงต่ำ เช่น กระบอง แก๊สน้ำตา และกระสุนยาง เพื่อควบคุมการชุมนุม ประท้วง กองกำลังความมั่นคงบางส่วนควบคุมตัว ผู้ประท้วงโดยพลการและมีการทรมานหรือการปฏิบัติ ที่โหดร้ายอื่นๆ โดยบางครั้งใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะ ละเมิด เช่น ไซ่ด่วงน้ำหนักที่ขา การแพร่หลายและ การใช้อุปกรณ์บังคับใช้กฎหมายโดยมิชอบในบริบท ของการควบคุมการชุมนุมประท้วงโดยทั่วไปเกิดจาก

การขาดการควบคุมด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกในการนำเข้าและส่งออก อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม ตามคำร้องขอของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลได้ออกรายงานที่นำเสนอทางเลือกของตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อควบคุมการค้าดังกล่าว **อาร์เจนตินา สหภาพยุโรป และมองโกเลีย** เป็นผู้นำพันธมิตรระดับโลกกว่า 60 รัฐ ที่ส่งเสริมสิทธิสัญญาที่อาจเกิดขึ้น โดยองค์ประกอบสำคัญในสนธิสัญญาดังกล่าวจะมาจากข้อเสนอขององค์กรสิทธิมนุษยชน

รัฐปราบปรามการชุมนุมประท้วงด้วยวิธีอื่น ทาง การ ในประเทศต่างๆ เช่น **ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย และสหราชอาณาจักร** ผ่านกฎหมายใหม่ที่จำกัด การชุมนุมประท้วง รัฐบาลหลายประเทศรวมทั้ง **ศรีลังกา** ใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือใน **จีน** ใช้ข้ออ้าง เรื่องโรคโควิด-19 หรือใน **กินี** ที่เกิดรัฐประหารในปี 2564 ใช้การรักษาความปลอดภัยในช่วงการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมประท้วงทำทายนโยบาย ของรัฐ รัฐบาลต่างๆ ยังปราบปรามพื้นที่ภาค ประชาชนเพื่อพยายามขัดขวางผู้ชุมนุมประท้วง **อิหร่าน** และ **เมียนมา** อยู่ในกลุ่มที่ปิดหรือหยุดให้บริการ อินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม

ความลึกลับของท่าทีของนานาชาติต่อการละเมิด สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและอื่นๆ ที่ละเมิดเสรีภาพ การแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมประท้วง โดยสงบ เช่นเดียวกับการตอบสนองของสหประชาชาติ และ ICC ต่อสถานการณ์การขัดแย้งกันด้วยอาวุธ ใน ด้านหนึ่ง คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้จัดตั้งผู้รายงานพิเศษสำหรับสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนในรัสเซียและกลไกสอบสวนใน **อิหร่าน** หลังจากการปราบปรามการชุมนุมประท้วงอย่าง รุนแรง ในอีกด้านหนึ่ง มีการลงมติที่จะไม่สอบสวน เพิ่มเติม หรือ แม้แต่พูดคุยถึงหลักฐานของ สหประชาชาติเกี่ยวกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในซินเจียงของ **จีน** และยุติการลงมติ เกี่ยวกับ **ฟิลิปปินส์** ในทำนองเดียวกัน พันมิตรของ **อิสราเอล** ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อสรุปว่ามีการ จัดตั้งระบบการแบ่งแยกเชื้อชาติจากกลุ่มองค์กร สิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่เป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งรวมถึง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ จะได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ ก็ตาม ในขณะเดียวกัน ระบบสิทธิมนุษยชนระหว่าง ประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาม **“เสาหลัก”** ของ สหประชาชาติ ยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมาโดยตลอด โดยมีบางรัฐที่ พยายามใช้กระบวนการงบประมาณเป็นอาวุธเพื่อ เอาชนะการปฏิบัติการของกลไกที่จำเป็น

รัฐบาลต้องหยุดใช้ข้ออ้างเพื่อปราบปรามผู้เห็นต่าง และขัดขวางการพูดคุยเกี่ยวกับรายงานด้านสิทธิ มนุษยชน รัฐบาลต้องสอบสวนการสังหาร การข่มขู่ และการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สั่งกองกำลัง ความมั่นคงให้หยุดใช้กำลังโดยไม่จำเป็นหรือเกินกว่า เหตุไฉนระหว่างการชุมนุมประท้วง และยกเลิกหรือแก้ไข กฎหมายที่ละเมิดสิทธิในการชุมนุมประท้วงโดยสงบ ในระดับพหุภาคี รัฐบาลควรสนับสนุนการเจรจาเพื่อ ตกลงสนธิสัญญาฉบับใหม่เพื่อควบคุมการค้าอุปกรณ์ บังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ยังควรกำหนดกลไก ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกันสำหรับการละเมิด สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงทุกรูปแบบ

ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและสิทธิ ทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็กผู้หญิง และผู้ที่มีความ หลากหลายทางเพศยังคงเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชน ทั่วโลก ความรุนแรงบางส่วนเกิดขึ้นจากการขัดแย้ง กันด้วยอาวุธดังที่ได้กล่าวไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสงบสุขและภายใน ครอบครัว

ใน **ทวีปอเมริกา** มีการบันทึกข้อมูลการฆาตกรรม ผู้หญิง (การฆ่าผู้หญิงบนฐานเพศสภาพที่มีการ ยกเว้นโทษ) หลายร้อยครั้งใน **เม็กซิโก** เพียงแห่งเดียว ผู้ลี้ภัยที่เป็นผู้หญิงชาว **เวเนซุเอลา** ตกเป็นเหยื่อของ ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและการเลือกปฏิบัติ ใน **โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เปรู และตรีนิแดดและ โดมินิกา** มีรายงานว่าผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองใน **แคนาดา** ถูกบังคับให้ทำหมันในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ และยังคง

เผชิญกับการข่มขืนและความรุนแรงทางเพศในระดับสูงมากในสหรัฐอเมริกา ความรุนแรงในระดับสูงยังคงเกิดขึ้นในอื่นๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ใน**ปากีสถาน** มีรายงานการฆาตกรรมผู้หญิงที่มีชื่อเสียงหลายคน โดยสมาชิกในครอบครัว แต่รัฐสภากลับล้มเหลวในการนำกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวมาใช้ ซึ่งค้างอยู่ตั้งแต่ปี 2564 ใน**อินเดีย** ความรุนแรงต่อผู้หญิงชาวดาลิตหรือจัณฑาลและอาทิวาสี รวมถึงอาชญากรรมความเกลียดชังบนรากฐานวรรณะอื่นๆ ได้รับการยกเว้นโทษ

รัฐบาลบางประเทศดำเนินการปรับปรุงการคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันจากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง ใน**ยุโรป** กฎหมายการข่มขืนฉบับใหม่ที่ทำให้ความสำคัญกับการยินยอม มีผลบังคับใช้ใน**เบลเยียม ฟินแลนด์ และสเปน** ใน**แอฟริกาและเอเชีย** กฎหมายใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการปกป้องผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจากความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศถูกนำมาใช้ในประเทศต่างๆ เช่น **จีน คองโก อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และซิมบับเว** อย่างไรก็ตาม ในประเทศเหล่านี้และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก บ่อยครั้งที่ทางการล้มเหลวในทางปฏิบัติในการปกป้องผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศที่ยังรากลึกหรือจัดการกับการลายนวลพันพิศสำหรับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง ใน**ตะวันออกกลาง** และ**แอฟริกาเหนือ** ทางการใน**อิยิปต์ อิรัก อิหร่าน เยเมน และซาอุดีอาระเบีย** ดำเนินคดีกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมหญิงและคุกคามในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากการพูดต่อต้านความรุนแรงทางเพศ

ดังที่เป็นมาเสมอ จากหลังของความรุนแรงนี้คือการเลือกปฏิบัติอย่างกว้างขวางต่อผู้หญิง เด็กผู้หญิง และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งในด้านกฎหมายและการปฏิบัติ เน้นย้ำด้วยทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมที่เลือกปฏิบัติ **อัฟกานิสถาน** ประสบกับการถดถอยลงอย่างมากในด้านสิทธิของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง คำสั่งใหม่ที่ยกโดยกลุ่มตาลีบันห้ามผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเดินทางโดยไม่มีผู้ติดตามที่เป็นผู้ชาย ห้ามไปสวนสาธารณะ ห้ามเข้าเรียนในโรงเรียน

มัธยมและมหาวิทยาลัย และห้ามไม่ให้ทำงานกับองค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร

ในขณะเดียวกัน ปีนี้มีทั้งการถดถอยและความคืบหน้าในสิทธิยุติการตั้งครรภ์ หลังจากการยุติการคุ้มครองสิทธิยุติการตั้งครรภ์โดยรัฐบาลกลางใน**สหรัฐอเมริกา** เมื่อเดือนมิถุนายน หลายรัฐของสหรัฐฯ ได้ผ่านกฎหมายเพื่อห้ามหรือจำกัดการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ ขณะที่รัฐอื่นๆ ลงมติอย่างท่วมท้นให้ปกป้องการยุติการตั้งครรภ์ ในที่อื่นๆ ใน**ทวีปอเมริกา** การยุติการตั้งครรภ์ยังคงเป็นอาชญากรรมใน 5 ประเทศ แต่คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญใน**โคลอมเบีย**ยกเลิกความผิดสำหรับการยุติการตั้งครรภ์จนถึงสัปดาห์ที่ 24 ของการตั้งครรภ์ และกฎหมายใหม่ใน**เอกวาดอร์** ยกเลิกความผิดสำหรับการยุติการตั้งครรภ์ในกรณีของการข่มขืน

มีการสังเกตเห็นแนวโน้มที่คล้ายกันทั่วยุโรป ใน**อิตาลี อิตาลี โปแลนด์ และสโลวาเกีย** มีการใช้มาตรการใหม่เพื่อจำกัดการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ ในขณะที่อีกหลายประเทศ รวมทั้ง**เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์** ได้ยกเลิกข้อจำกัดบางประการในการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ ในขณะเดียวกัน นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงต้องเผชิญกับการประหัตประหารในประเทศต่างๆ รวมถึง**อันดอร์ราและโปแลนด์** เนื่องจากสนับสนุนสิทธิในการยุติการตั้งครรภ์

รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อป้องกันความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศที่ยังรากลึกต่อผู้หญิง เด็กผู้หญิง และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ปกป้องและสนับสนุนผู้เสียหาย และจัดการกับการลายนวลพันพิศสำหรับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง ทุกรัฐที่ยังคงเอาผิดกับการยุติการตั้งครรภ์ต้องปฏิรูปกฎหมายการยุติการตั้งครรภ์เพื่อประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ รวมถึงการดูแลหลังการยุติการตั้งครรภ์ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการบีบบังคับ และด้วยความเคารพต่อความมีอิสระด้านการเจริญพันธุ์และสิทธิมนุษยชนอื่นๆ

สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม

ในทุกภูมิภาค วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 รวมทั้งหนี้ที่ไม่สามารถจัดการได้ ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ค่าครองชีพและความไม่มั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมาก กองทุนการเงินระหว่างประเทศเน้นย้ำในเดือนตุลาคม ว่ากว่า 60% ของประเทศที่มีรายได้ต่ำและกว่า 25% ของประเทศตลาดเกิดใหม่ไม่น่าจะสามารถชำระหนี้ของตนได้ การรุกรานยูเครนของรัสเซียไม่เพียงขัดขวางการจัดหาข้าวสาลีที่หลายประเทศต้องพึ่งพา แต่ยังส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ความท้าทายยังเพิ่มขึ้นจากความล้มเหลวของรัฐบาลหลายประเทศในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเชิงโครงสร้างและสาเหตุเบื้องหลังของการไม่สามารถปฏิบัติตามสิทธิในอาหาร สุขภาพ ประกันสังคม ที่อยู่อาศัย และน้ำ เช่น ความไม่เท่าเทียมด้านเศรษฐกิจและสังคม และค่าใช้จ่ายสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขภาพและการคุ้มครองด้านสังคมที่ต่ำ ความท้าทายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลุ่มชายขอบในทุกภูมิภาค

สหภาพแอฟริกา ได้ประกาศให้ปี 2565 เป็นปีแห่งโภชนาการ แต่สภาพอากาศที่รุนแรงทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ใน **โซมาเลีย** ภัยแล้งรุนแรงนำไปสู่ภาวะทุพโภชนาการที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ใน **ไนจีเรีย** น้ำท่วมทำให้เกิดการระบาดของโรคที่มาจากน้ำ คร่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคน วิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้ประชากร **อัฟกานิสถาน** 97% อยู่ในภาวะยากจน เพิ่มขึ้นจาก 47% ในปี 2563 และประชาชนใน **ศรีลังกา** ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร เชื้อเพลิง ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ อย่างรุนแรง ใน **ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ** วิกฤตทางเศรษฐกิจยังทำให้ความไม่มั่นคงทางอาหารสูงขึ้น ในกรณีของ **ซีเรียและเยเมน** ความขัดแย้งเป็นปัจจัยสำคัญ ใน **ทวีปอเมริกา** วิกฤตด้านมนุษยธรรมทำให้ประชากรมากกว่า 40% ใน **เฮติ** เผชิญกับภาวะอดอยากระดับฉุกเฉิน และประชากรส่วนใหญ่ใน **เวเนซุเอลา** ประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารเนื่องจากสงครามกับ **รัสเซีย** เด็กอย่างน้อยครึ่งล้าน

คนตกอยู่ในฐานะยากจนใน **ยูเครน** ในที่อื่นๆ ของยุโรป ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสงคราม ทำให้เกิดวิกฤตเงินเฟ้อและค่าครองชีพสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มชายขอบ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีส่วนทำให้เกิดความยากจน ภาวะทุพโภชนาการ และการพลัดถิ่นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่งที่ยากจนในประเทศต่างๆ เช่น **บังกลาเทศ ฮอนดูรัส และเซเนกัล** ในขณะที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น ประกอบกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานส่งผลกระทบต่อชนพื้นเมืองใน **แคนาดาและรัสเซีย** ใน **อินเดียและปากีสถาน** รวมถึงประเทศอื่นๆ ความร้อนที่เป็นประวัติการณ์ประกอบกับมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต้องออกไปทำงานกลางแจ้ง เช่น เกษตรกร หาบเร่แผงลอย และคนค้าขายในร้านค้า ผืนและน้ำท่วมในปากีสถาน ซึ่งรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตและการดำรงชีวิตของผู้คนอีกด้วย แม้จะมีเหตุการณ์ทั้งหมดนี้และสมาชิกใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองมติที่น่ายินดีซึ่งรับรองสิทธิที่จะมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่สะอาด สมบูรณ์ และยั่งยืนในเดือนกรกฎาคม การดำเนินการรับมือกับสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลก็ยังคงไม่เพียงพออย่างยิ่ง แม้ว่าประชุม COP27 จะมีมติเห็นชอบให้ใช้กองทุนชดเชยการสูญเสียและความเสียหายสำหรับผู้ที่ได้รับอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ก็ไม่สามารถทำข้อตกลงในการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดได้ ในขณะเดียวกัน พันธสัญญาการลดการปล่อยมลพิษในปัจจุบันของรัฐบาลจะทำให้มนุษยชาติได้รับผลกระทบร้ายแรงจากภาวะโลกร้อนที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 2.5°C

ในทั่วโลก สิทธิในที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากการไล่รื้อ ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ ใน **ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา และทวีปเอเชีย** รัฐบาลต่างๆ ดำเนินโครงการสกัดทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรม หรือโครงสร้างพื้นฐานโดยไม่ได้รับความยินยอมที่ได้รับการบอกแจ้ง รับรู้ล่วงหน้าและเป็นอิสระจากชนพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งบางครั้งนำไปสู่

การไล่รื้อจากที่ดินตัวเอง ใน **แกนชาเนี่ย** ทาง การไล่รื้อ สมาชิกชุมชนชนพื้นเมืองชาวมาโซออกจากที่ดิน บรรพบุรุษเพื่อเปิดทางให้กับการท่องเที่ยว

ยังคงมีงานที่ต้องทำต่อไปสำหรับการพัฒนา สนธิสัญญาฉบับใหม่ที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ ว่าด้วยการจัดเก็บภาษีระดับโลกของวิสาหกิจข้ามชาติ ซึ่งนำไปสู่การลงมติที่เป็นเอกฉันท์ที่สมัชชาใหญ่แห่ง สหประชาชาติในเดือนธันวาคม ซึ่งสะท้อนข้อเท็จจริง ที่ว่าข้อตกลงภาษีระดับโลกในปัจจุบันจากองค์การเพื่อ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งตกลงกันในปี 2564 นั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จ พอที่จะแก้ไขความไม่สมดุลในการจัดสรรสิทธิจัดเก็บ ภาษีระหว่างแหล่งที่มาของกำไรของบริษัท ซึ่งมักจะ เป็นประเทศในซีกโลกใต้ และประเทศที่ตั้งอยู่ตาม กฎหมาย ซึ่งมักจะจะเป็นประเทศในซีกโลกเหนือ โดย จำเป็นต้องมีพันธกิจเพิ่มเติมเพื่อประกันว่ามีระบบ ที่เป็นธรรมซึ่งจะส่งมอบทรัพยากรเพิ่มเติมที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่มีรายได้น้อย เพื่อ ให้รับประกันสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาวิกฤต สภาพภูมิอากาศและรักษาภาวะโลกร้อนให้มีอุณหภูมิ เพิ่มขึ้นจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมต่ำกว่า 1.5°C รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเลิกใช้เชื้อเพลิง ฟอสซิลอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็รับประกัน การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนเป็นศูนย์ที่ เป็นธรรมและสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน โดยต้องวาง มาตรการที่รับประกันสิทธิของทุกคน รวมถึงบุคคล และกลุ่มคนชายขอบ ในด้านมาตรฐานการครองชีพ อาหาร สุขภาพ ประกันสังคม ที่อยู่อาศัย และน้ำ ที่เพียงพอ โดยต้องได้รับความยินยอมที่ได้รับการบอก แจ้ง รับรู้ล่วงหน้าและเป็นอิสระจากชนพื้นเมืองสำหรับ โครงการใดๆ ในดินแดนของพวกเขา

รัฐที่มั่งคั่งและสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ ต้องมีมาตรการเยียวยาด้านหนี้สินอย่างเร่งด่วนและ บริจาคเงินทุนให้กับความพยายามระหว่างประเทศ ในการสนับสนุนประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ ในการรับรองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

รวมถึงในบริบทของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ นอกจาก นั้นประเทศที่มีรายได้น้อยควรได้รับประโยชน์จากความ เป็นธรรมและการมีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านการปฏิรูป ภาษีระดับโลกที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ ซึ่งจะ ส่งมอบทรัพยากรเพิ่มเติมที่สำคัญเพื่อการนี้

กลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ปี 2566 เป็นปีที่ครบรอบ 75 ปีของปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ครบรอบ 30 ปีของปฏิญญา เวียนนาและแผนปฏิบัติการ และครบรอบ 25 ปี ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิ มนุษยชน อย่างไรก็ตาม รูปแบบพฤติกรรมบางอย่าง ของรัฐได้บ่อนทำลายตราสารเหล่านั้น เช่น การปฏิบัติ ตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไม่สอดคล้อง หรือไม่เพียงพอ ความลึกลับของท่าทีของนานาชาติ ต่อผลกระทบร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชน และความ ล้มเหลวในการสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินที่ เพียงพอแก่กลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ในบริบทนี้ รัฐจะต้องให้พันธสัญญาอีกครั้งและ ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และความยืดหยุ่นของสถาปัตยกรรมสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดสรรงบประมาณ ที่เพิ่มขึ้นสำหรับเสาหลักด้านสิทธิมนุษยชนของ สหประชาชาติ การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตาม พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของรัฐ อย่างครบถ้วนให้สอดคล้องกัน และส่งเสริมความ สอดคล้องและประสิทธิภาพของความสามารถของ กลไกระหว่างประเทศในการจัดการกับการละเมิด สิทธิมนุษยชนในทุกที่

ภาพรวมของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ความหวังด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังมีบ้างเล็กน้อย จากประเด็นของสิทธิของผู้หญิง และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่เปิดกว้างขึ้นบ้างในหลายประเทศ ใน**ปากีสถาน** มีกฎหมายใหม่ที่เอาผิดทางอาญากับการทรมาน และใน**ปาปัวนิวกินี** มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต แต่ภาพรวมด้านสิทธิมนุษยชนยังคงมืดมน ใน**เมียนมา** พลเรือนยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการขัดแย้งกันด้วยอาวุธมีความรุนแรงขึ้น ใน**อัฟกานิสถาน** ผลกระทบจากการปกครองของกลุ่มตาลีบันต่อสิทธิมนุษยชนเริ่มชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะความตกด้อยในประเด็นสิทธิของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ร้ายแรงอย่างยิ่งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภาวะตกด้อยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ การบริหารจัดการนโยบายทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาด และการขัดแย้งกันด้วยอาวุธทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิทธิทางเศรษฐกิจและสิทธิทางสังคม อาทิ ใน**อัฟกานิสถาน ลาว** และ**ศรีลังกา** ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงอาหาร การรักษาพยาบาลและมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอได้มากขึ้นเรื่อยๆ การไม่ยอมรับความเห็นต่างที่เพิ่มขึ้นเมื่อทางการในหลายประเทศมีการจำกัดสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการสมาคมที่เข้มงวด ตลอดจนการจับกุมและคุมขังผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดยพลการ ผู้คนพากันออกมาบนท้องถนนทั่วภูมิภาคเพื่อประท้วงความอยุติธรรม การลิดรอนสิทธิและการเลือกปฏิบัติ แต่ในหลายประเทศ เช่น **บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล ปากีสถาน ศรีลังกา** และ**ไทย** พวกเขาต้องเผชิญกับการใช้กำลังเกินกว่าเหตุ และบางครั้งถึงชีวิต และมีการลอบวางเพลิงเผา เนื่องจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไม่สามารถจัดการกับข้อกังวลที่ร้ายแรงใน**จีน** และ**ฟิลิปปินส์** ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต่อชนกลุ่มน้อย ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และชนเผ่าพื้นเมืองยังคงมีอยู่ มีการนำการประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้งใน**อัฟกานิสถาน** และ**เมียนมา** ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตกด้อยครั้งใหญ่อีกด้วย

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิด้านมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอและสิทธิด้านสุขภาพ ใน**ศรีลังกา** อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นกว่า 73% ในเดือนกันยายน ทำให้ราคาอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และความต้องการขั้นพื้นฐานอื่นๆ เกินกำลังซื้อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแรงงานที่หาเช้ากินค่ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและมาจากชนกลุ่มน้อย Malaiyaha Tamil อัตราเงินเฟ้อที่สูงใน**ลาว**ทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงสินค้าพื้นฐานได้เช่นกัน ใน**อัฟกานิสถาน** วิกฤตเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงทำให้ประชากร 97% อยู่ใน

ฐานะยากจน โดยครัวเรือนส่วนใหญ่ประสบกับความอดอยากและหันไปใช้วิธีการเผชิญปัญหาเชิงลบมากขึ้นเพื่ออยู่รอด สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงอีกหลังจากคำสั่งในเดือนธันวาคมของกลุ่มตาลีบันที่ห้ามผู้หญิงไม่ให้ทำงานเพื่อมนุษยธรรมและองค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรอื่นๆ คำสั่งดังกล่าวจำกัดโอกาสในการหาเลี้ยงชีพของผู้หญิงและจำกัดการเข้าถึงของผู้คนในการเข้าถึงบริการที่แรงงานหญิงเคยให้บริการมาก่อนไม่ได้

ในที่อื่นๆ การคุ้มครองที่อยู่อาศัยที่ไม่เพียงพอและการรื้อถอนบ้านทำให้ผู้คนหลายพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยและสิ้นเนื้อประดาตัวหรือตกอยู่ในความเสี่ยง ใน**เนปาล** รัฐบาลเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องให้แก้ไข

กฎหมายที่อยู่อาศัยปี 2561 ซึ่งไม่สามารถรับประกันสิทธิในที่อยู่อาศัยได้อย่างเพียงพอ ทำให้หลายร้อยครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่มาจากชุมชนชายขอบหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนชั่วคราวต้องเสี่ยงที่จะถูกขับไล่ใน**อินเดีย** ทางการได้รื้อถอนบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นของชาวมุสลิมและกริพยัสสินส่วนตัวอื่นๆ ในเดลีที่เป็นเมืองหลวงและในหลายรัฐ ทำให้เกิดความกังวลว่านี่เป็นรูปแบบหนึ่งของการลงโทษเป็นเหมารวมสำหรับข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปะทะกันระหว่างชุมชน ใน**กัมพูชาและมองโกเลีย** หลายครัวเรือนต้องกลายเป็นคนไร้บ้านหรือหมดหนทางทำมาหากินอันเป็นผลมาจากโครงการพัฒนาเมือง

รัฐบาลต้องรับประกันสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

สิทธิในเสรีภาพการแสดงออก

สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกยังคงถูกคุกคามในภูมิภาคนี้ เนื่องจากรัฐบาลหลายประเทศได้เพิ่มการปราบปรามผู้เห็นต่างและพยายามหลบเลี่ยงการตรวจสอบ

การโจมตีเสรีภาพสื่อยังคงมีอยู่ในหลายประเทศใน**อัฟกานิสถาน** นักข่าวต้องเผชิญกับการจับกุมและการคุมขังโดยพลการ ตลอดจนการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย จากการรายงานข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มตาลีบัน ใน**บังกลาเทศ** นักข่าวถูกทำร้ายร่างกาย ถูกคุกคามด้วยกระบวนการทางกฎหมาย และการตอบโต้อื่นๆ จากการรายงานข่าวร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลฉบับหนึ่งที่มีข่มขู่ว่าจะปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก คนทำงานในสื่อใน**ปากีสถาน** ยังถูกกดดันมากขึ้นเมื่อนักข่าวและบุคคลอื่นๆ ถูกจับกุมในข้อหาที่ปราศจากข้อเท็จจริง รัฐบาลชุดใหม่ใน**ฟิลิปปินส์** ไม่ได้ให้การผ่อนปรนกับสื่อ นักข่าวอย่างน้อยสองคนถูกสังหารในช่วงหลังของปี ในขณะที่การคุกคามบุคคลอื่นๆ ด้วยกระบวนการทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไป และเว็บไซต์ของกลุ่มสื่ออิสระยังคงถูกปิดกั้น

ใน**จีน** การเซ็นเซอร์และการสอดแนมข้อมูลทางออนไลน์เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางมากขึ้นภายในประเทศ รัฐบาลยังพยายามขัดขวางการพูดคุยเกี่ยวกับรายงานด้านสิทธิมนุษยชนของคุณในระดับระหว่างประเทศ รวมถึงพยายามยับยั้งสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ไม่ให้เผยแพร่รายงานที่บันทึกข้อมูลอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงอื่นๆ ต่อชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ที่เป็นมุสลิมอื่นๆ ในซินเจียง

เช่นเดียวกับรัฐบาล**อินเดีย** ที่พยายามไม่ให้นำสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศไปพูดคุยที่ต่างประเทศโดยจำกัดไม่ให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ นอกจากนี้ยังใช้ขั้นตอนที่พิเศษและไม่ชอบด้วยกฎหมายในการกำหนดรายการคำสั่งห้ามที่ใช้ในการอภิปรายในรัฐสภาซึ่งเป็นการพยายามที่ชัดเจนในการจำกัดการวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้าน

ใน**เมียนมา** กองทัพได้เพิ่มการสอดแนมข้อมูลทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ และจำกัดสิทธิในข้อมูลข่าวสาร โดยมีรายงานว่ามีการใช้กล้องวงจรปิดที่มีความสามารถในการจดจำใบหน้าในเมืองใหญ่ๆ และปิดอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมทั่วประเทศเป็นระยะ ใน**เกาหลีเหนือ** การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทั้งหมดยังคงเป็นเรื่องต้องห้าม

ใน**อินโดนีเซีย** สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการใช้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ในเดือนธันวาคม ซึ่งเอาผิดทางอาญาต่อการดูหมิ่นประธานาธิบดี เจ้าหน้าที่และสถาบันอื่นๆ ของรัฐ รัฐสภามลดีฟส์ผ่านกฎหมายบังคับให้นักข่าวต้องเปิดเผยแหล่งข่าว ทั้งนี้ระหว่างที่รัฐบาลมลดีฟส์กำลังพิจารณาแก้ไขกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลต้องเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

ทางการใน**เวียดนาม** ยังคงใช้ประมวลกฎหมายอาญาที่มีอยู่เพื่อจับกุมและดำเนินคดีโดยพลการกับผู้วิพากษ์วิจารณ์ กฎหมายใหม่ “Decree 53” ที่กำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีต้องจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และ

อาจแบ่งปันข้อมูลให้กับทางการ อาจเป็นเครื่องมือใหม่ ในการปิดปากผู้เห็นต่าง

ทั้งใน**มาเลเซีย**และ**เนปาล** นักแสดงตลกอยู่ในกลุ่ม ที่ต้องเผชิญกับโทษจำคุกเนื่องจากการแสดงของ พวกเขา

รัฐบาลต้องเคารพเสรีภาพสื่อ ยุติการสอบสวนหรือ การดำเนินคดีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิใน เสรีภาพการแสดงออกโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และ ยกเลิกบทบัญญัติทางกฎหมายที่เอาผิดทางอาญา หรือที่สามารถใช้จำกัดการแสดงออกที่ขอบธรรมได้

สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และการสมาคม

แม้ในขณะที่รัฐบาลพยายามปราบปรามผู้เห็นต่าง แต่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคได้อ้างสิทธิในการชุมนุมประท้วง ต่อต้านความอยุติธรรมและการเลือกปฏิบัติ ซึ่งมัก เสี่ยงต่อการถูกจับกุมและคุมขังโดยพลการ ตลอดจน การบาดเจ็บและแม้กระทั่งการเสียชีวิตเมื่อทางการ ใช้กำลังโดยไม่จำเป็นและเกินกว่าเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ใน**ศรีลังกา** ตำรวจใช้กระสุนจริง แก๊สน้ำตา และ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกับฝูงชนที่ส่วนใหญ่ชุมนุม ประท้วงโดยสงบเพื่อต่อต้านวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ตำรวจใน**บังกลาเทศ**ใช้ กระสุนจริงและกระสุนยาง ระเบิดเสียง และแก๊สน้ำตา เพื่อสลายการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาและกลุ่ม ผู้ใช้แรงงาน

ใน**ปากีสถาน** ทางการใช้กำลังสลายการชุมนุมประท้วง โดยสงบของนักกิจกรรมและสมาชิกในครอบครัว ของเหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย เหยื่อของเงินกู้นอกระบบที่ชุมนุมประท้วงใน**เนปาล**เผชิญกับการทุบตี ด้วยกระบอกตำรวจและถูกคุมขังโดยพลการ ใน **อินเดีย** เด็กชายอายุ 15 ปี และผู้ชุมนุมประท้วง อีกคนหนึ่งถูกตำรวจยิงเสียชีวิตระหว่างการชุมนุมใน รัฐฌาร์ขัณฑ์ ตำรวจใน**อินโดนีเซีย**ตอบโต้การชุมนุม

ประท้วง ด้วยการใช้กำลังโดยไม่จำเป็นและบางครั้ง ถึงชีวิต รวมทั้งใน**ปาปัวและปาปัวตะวันตก**ด้วย

ข้อจำกัดใหม่ ถูกนำมาใช้เพื่อจำกัดสิทธิในการชุมนุม ประท้วงในหลายประเทศ ในรัฐธรรมนูญของ**อินเดีย** มีคำสั่งซึ่งจำกัดการชุมนุมประท้วงไว้ในพื้นที่ที่กำหนด ในเมืองหลวงของรัฐ ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ ใน**อินโดนีเซีย**ห้ามการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ใน**ออสเตรเลีย** หลายรัฐได้นำกฎหมายใหม่ มาใช้ซึ่งกำหนดโทษปรับและจำคุกสำหรับการเข้าร่วม การชุมนุมประท้วงที่ไม่ได้รับอนุญาต

สิทธิในเสรีภาพการสมาคมยังถูกปิดกั้นมากขึ้นด้วย ในหลายๆ ประเทศ ใน**อัฟกานิสถาน** พื้นที่สำหรับการติดตามและรายงานด้านสิทธิมนุษยชนอิสระได้ หายไปหมดแล้ว ใน**อินเดีย** มีการใช้กฎหมายฟอกเงิน และข้ออ้างอื่นๆ เพื่อคุกคามองค์กรไม่แสวงหากำไร มีการกำหนดข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับงานที่ถูกต้อง ตามกฎหมายขององค์กรไม่แสวงหากำไร ส่วนใน **เมียนมา** โดยหากไม่ปฏิบัติตามมีโทษถึงจำคุก

ใน**กัมพูชา** พรรคสังเคราะห์ชาติซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน หลักยังคงถูกห้ามดำเนินกิจกรรม และยังคงมีการ ดำเนินคดีกับสมาชิกพรรคและสมาชิกของพรรค เพลิงเทียนซึ่งเป็นพรรคที่สืบทอดเจตนารมณ์ ใน**ฟิลิปปินส์** การกล่าวหาในที่สาธารณะว่ามีความ เชื่อมโยงกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ หรือที่เรียกว่า “**ติด ป้ายสีแดง**” ยังคงถูกนำมาใช้กับองค์กรและบุคคล ต่างๆ เป็นวิธีการปราบปรามผู้เห็นต่างโดยการระบุดัว เพื่อคุมขังโดยพลการและสังหารโดยมิชอบด้วย กฎหมาย ใน**มองโกเลีย** นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้อง เผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการจารกรรมและการข่มขู่ ในรูปแบบเดิมๆ พื้นที่ภาคประชาสังคมในฮ่องกงหดตัว มากยิ่งขึ้นในปี 2565 เนื่องจากกิจกรรมที่ถูกต้อง ตามกฎหมายขององค์กรไม่แสวงหากำไร ถูกเอาผิด ทางอาญา สร้างสภาพแวดล้อมแห่งความกลัวและ การเซ็นเซอร์ตัวเอง

รัฐบาลต้องเคารพและอำนวยความสะดวกในการ ใช้สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบและการสมาคม งานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องได้รับการ

เคารพและปกป้อง ตลอดจนประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการทำงาน

การจับกุมและการคุมขังโดยพลการ

ใน**จีน** แม้ทางการจะยืนยันในทางตรงกันข้าม แต่เชื่อว่าชายหญิงหลายพันคนยังคงถูกคุมขังโดยพลการในซินเจียง นอกจากนี้ นักกิจกรรมชาว**ทิเบต** ใน**จีน**ยังถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกเป็นเวลานาน หลังจากการพิจารณาคดีอย่างไม่เป็นธรรมสำหรับกิจกรรมที่ถือว่า **“ยุยงให้แบ่งแยกประเทศ”** หรือ **“คุกคามความมั่นคงของรัฐ”**

ใน**ที่อื่นๆ** ที่วูมิทาค นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรมทางการเมืองและสิ่งแวดล้อม และบุคคลอื่นๆ ถูกจับกุมและคุมขังโดยพลการเนื่องจากใช้สิทธิในการชุมนุมประท้วงหรือทำทนายนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาล

ใน**ไทย** ผู้คนมากกว่า 1,000 คน รวมถึงเด็กหลายร้อยคนถูกตั้งข้อหาอาญาจากการเข้าร่วมการชุมนุมประท้วง ผู้ชุมนุมประท้วงใน**ศรีลังกา**ถูกจับกุม คุมขังโดยพลการ และถูกตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและความผิดอื่นๆ ใน**เมียนมา** การจับกุมและการคุมขังฝ่ายตรงข้ามจำนวนมากโดยพลการของรัฐบาลทหารยังคงดำเนินต่อไป และผู้คนมากกว่า 1,000 คน ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง

ใน**เวียดนาม** มีการกำหนดโทษจำคุกเป็นเวลานานต่อนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิในที่ดิน และใน**อินเดีย** นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกคุมขังโดยไม่มี การพิจารณาคดี

รัฐบาลต้องยุติการจับกุมและการคุมขังโดยพลการต่อผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและบุคคลอื่นๆ และปล่อยทุกคนที่ถูกคุมขังเพียงเพราะการใช้สิทธิในเสรีภาพ การแสดงออก การชุมนุมโดยสงบ การสมาคมหรือสิทธิมนุษยชนอื่นๆ

การลายนวลพันผิด และสิทธิในความยุติธรรม

การยกเว้นโทษเกิดขึ้นได้เพราะหน่วยงานระดับชาติ ในหลายประเทศล้มเหลวในการปฏิบัติตามสิทธิในความยุติธรรม ความจริง และการเยียวยาของเหยื่อ และองค์ระหว่างประเทศมักปฏิเสธความรับผิดชอบในการปกป้องพวกเขา

แม้จะมีรายงานของ OHCHR ที่ช่วยเสริมหลักฐานหนักแน่นอยู่แล้วเกี่ยวกับความทารุณโหดร้ายของ**จีน**ในซินเจียง แต่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็ลงมติคัดค้าน แม้กระทั่งการจัดการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งไม่ต่างกับการทรยศต่อเหยื่อและผู้เสียหายจำนวนนับไม่ถ้วนของ **“สงครามปราบปรามยาเสพติด”** ใน**ฟิลิปปินส์** โดยการไม่ต่ออายุอำนาจหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบของ OHCHR แม้ว่าจะมีการสังหารโดยตำรวจเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในระหว่างปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในช่วงปีที่ผ่านมา ในทางตรงกันข้าม เมื่อไม่มีความคืบหน้าในการกำหนดความรับผิดชอบต่ออาชญากรรมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างและหลังการขัดแย้งกันด้วยอาวุธใน**ศรีลังกา** คณะมนตรีได้ลงมติขยายอำนาจหน้าที่ของ OHCHR ในการรวบรวมหลักฐานสำหรับกระบวนการรับผิดชอบในอนาคต

การลายนวลพันผิดยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน**อัฟกานิสถาน** ซึ่งระบบยุติธรรมในแบบของกลุ่มตาลีบันขาดความน่าเชื่อถือ ใน**เนปาล** ไม่มีความคืบหน้าใดๆ ในการรับรองสิทธิในความยุติธรรมสำหรับเหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหลายหมื่นรายที่เกิดขึ้นในระหว่างการขัดแย้งกันด้วยอาวุธในประเทศระหว่างปี 2539-2549

เมื่อมีการดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา การพิจารณาคดีมักจะทำให้เกิดความผิดปกตึขึ้น ตัวอย่างเช่น มีคำถามที่จริงจังเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการพิจารณาคดีใน**อินโดนีเซีย** ซึ่งอดีตผู้บัญชาการทหารพันผิดจากการสังหารโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อนักเรียนมัธยมปลายชาว**ปาปัว** 4 คนในปี 2557

รัฐบาลประเทศต่างๆ ต้องจัดการกับการลอบยวบ พันผิดในอาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ร้ายแรงอื่นๆ โดยทำการสอบสวนอย่างรอบด้าน เป็นอิสระ ไม่ลำเอียง มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ตามกฎหมายระหว่างประเทศ นำผู้ต้องสงสัยเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ควรมีการขยายความร่วมมืออย่างเต็มที่ให้ครอบคลุม การสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมระหว่าง ประเทศ

การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม ระหว่างประเทศ

กองทัพ**เมียนมา**มีส่วนรับผิดชอบต่อการก่อ อาชญากรรมสงครามจากการเพิ่มการโจมตีภาค พื้นดินและทางอากาศอย่างมีเป้าหมายและไม่เลือก เป้าหมายต่อพลเรือนและทรัพย์สินของพลเรือน ปล้น สะตมและเผาหมู่บ้าน สังหารผู้คนหลายร้อยคนและ บังคับให้ผู้คนหลายพันคนต้องพลัดถิ่นฐาน นอกจากนี้ ยังมีบันทึกข้อมูลว่ามีการใช้ระเบิดลูกปรายหรือ ระเบิดพวง และทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งถูกห้ามใช้ ภายใต้อกฎหมายระหว่างประเทศ

อาชญากรรมสงครามยังเกิดขึ้นใน**อัฟกานิสถาน** ซึ่ง กลุ่มตาลีบันยังคงทำการสังหารเพื่อตอบโต้ต่อสมาชิก ของอดีตรัฐบาลและกองกำลังความมั่นคง และจับกุม โดยพลการ สังหารนอกกระบวนการยุติธรรม และ ทรมาณบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแนวร่วม ต่อต้านแห่งชาติและกลุ่มต่อต้านที่ติดอาวุธอื่นๆ

กลุ่มติดอาวุธยังมีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดอย่าง ร้ายแรงใน**อัฟกานิสถาน** ซึ่งกลุ่มไอเอสในจังหวัด โคราซาน (IS-KP) ยังคงพุ่งเป้าโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์ และศาสนาที่เป็นชนกลุ่มน้อย รวมถึงการทิ้งระเบิด สดานที่ทางศาสนาและสถานศึกษาที่ชุมชนชาว ฮาซาราและซิกข์ใช้ ใน**เมียนมา** มีบางกลุ่มใช้ทุ่นระเบิด สังหารบุคคลที่ถูกห้ามใช้หรือระเบิดแสวงเครื่อง มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธในแคว้นจัมมูและแคชเมียร์ ของ**อินเดีย**ได้สังหารพลเรือนอย่างน้อย 19 คน รวมทั้งสมาชิกในชุมชนของชนกลุ่มน้อยชาวฮินดู

ทุกฝ่ายในการขัดแย้งกันด้วยอาวุธต้องปฏิบัติตาม กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการยุติการโจมตีพลเรือนโดยตรงหรือ โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและการโจมตีอย่าง ไม่เลือกเป้าหมาย

ความรับผิดชอบของบริษัท

หลังจากการรายงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่บันทึกข้อมูลบทบาทของธุรกิจในการนำเข้าและ จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยานซึ่งอาจถูก**เมียนมา** นำมาใช้ในการโจมตีทางอากาศของทหารต่อพลเรือน บริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพูมา เอ็นเนอร์ยี (Puma Energy) และธุรกิจต่างชาติอื่นๆ ประกาศว่าพวกเขา กำลังยกเลิกหรือระงับการดำเนินธุรกิจ**ในเมียนมา**

การเน้นย้ำถึงความจำเป็นของบทบาทภาคธุรกิจ จะต้องรับผิดชอบอย่างจริงจังในการปกป้องและ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และจะต้องรับผิดชอบเมื่อไม่ได้ ทำเช่นนั้น แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยังพบว่า อัลกอริทึมและการดำเนินธุรกิจของเมตา (Meta) (เดิมคือเฟซบุ๊ก) มีส่วนอย่างมากในการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อชาวโรฮิงญา**ในเมียนมา**ในปี 2560

ผู้มีบทบาทในบริษัทควรกำหนด**การตรวจสอบ วิเคราะห์สถานะ** เพื่อประกันว่าการดำเนินงานของตน และของบริษัทพันธมิตรจะไม่ก่อให้เกิดหรือมีส่วนในการ ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ควรมีมาตรการ รับผิดชอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

สิทธิในเสรีภาพการนับถือศาสนา และความเชื่อ

เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อยังคง ถูกคุกคามในหลายประเทศ ใน**อินเดีย** ชาวมุสลิม มักถูกจับกุมและดำเนินคดีเนื่องจากใช้เสรีภาพทาง ศาสนา รัฐบาลของรัฐกรณาฏกะได้ทำตามตัวอย่าง ของรัฐอื่นๆ โดยออกกฎหมายเอาผิดกับการแต่งงาน

ที่ญาติหรือบุคคลอื่นๆ กล่าวหาว่าบังคับให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนศาสนา ซึ่งมักเป็นผู้หญิงชาวฮินดู นอกจากนั้นเด็กผู้หญิงยังถูกห้ามไม่ให้สวมฮิญาบในโรงเรียนของรัฐในรัฐกรณาฏกะ

ข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดกฎหมายดูหมิ่นศาสนา ยังคงทำให้เกิดโทษประหารชีวิตและการรุมประชาทัณฑ์ใน**ปากีสถาน** ซึ่งยังคงมีการบังคับให้เปลี่ยนศาสนามานับถืออิสลามสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงชาวฮินดู คริสต์ และซิกข์

ใน**จีน** ผู้นำศาสนาและสมาชิกฟาหลุนกงถูกคุมขังโดยพลการและจำคุก ขณะที่การประหารชีวิตประหารอย่างต่อเนืองต่อชาวอุยกูร์ คาซัค และผู้ที่มาจากชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมอื่นๆ ในซินเจียงเป็นการข่มขู่ว่าจะลบล้างอัตลักษณ์ทั้งทางศาสนาและวัฒนธรรมของพวกเขา

รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อดำเนินการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายเพื่อปกป้องส่งเสริม และรับประกันสิทธิในเสรีภาพการนับถือศาสนาหรือความเชื่ออย่างเต็มที่โดยไม่มีทางเลือกปฏิบัติ

สิทธิของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

กฎหมายใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการปกป้องผู้หญิงและเด็กผู้หญิง รวมถึงกฎหมายที่ต่อสู้กับความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศได้ถูกนำมาใช้ในหลายประเทศ รวมทั้ง**จีน อินโดนีเซีย และปาปัวนิวกินี** ใน**อินเดีย** ศาลฎีกามีคำพิพากษารับรองสิทธิในการมีศักดิ์ศรีของพนักงานบริการ สั่งให้ตำรวจหยุดคุกคาม และตีความกฎหมายที่มีอยู่เพื่อขยายการเข้าถึงการบำบัดให้กับผู้หญิงทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพการสมรส

อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจำนวนมากในภูมิภาคนี้ยังคงถูกเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบและถูกกระทำด้วยความรุนแรง ใน**อัฟกานิสถาน** ชีวิตของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงถูกกดทับจากพื้นที่

สาธารณะเนื่องจากคำสั่งใหม่ที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะห้ามไม่ให้ทำงานกับองค์กรไม่แสวงหากำไรแล้ว ยังห้ามไม่ให้เดินทางโดยไม่มีผู้ติดตามที่เป็นผู้ชาย ห้ามเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยหรือห้ามไปสวนสาธารณะ รวมทั้งข้อจำกัดอื่นๆ

ใน**เบเนปาล** ผู้หญิงยังคงถูกปฏิเสธสิทธิความเป็นพลเมืองที่เท่าเทียมกัน แม้ว่าอายุความสำหรับการข่มขืนจะได้รับการขยายออกไป แต่ระยะเวลาในการยื่นเรื่องร้องเรียนที่สั้นเกินจำกัดให้เกิดการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เสียหายที่รอดชีวิต

อุปสรรคทางกฎหมายต่อการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเลือกตั้งใน**พริ**ยังคงมีอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในเดือนธันวาคม เนื่องจากปัญหาทางกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในกฎหมายที่เป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งกำหนดให้ผู้หญิงต้องเปลี่ยนชื่อในสูติบัตรหากต้องการลงคะแนนเสียงภายใต้ชื่อที่แต่งงานแล้ว ตัวแทนของผู้หญิงในชีวิตสาธารณะยังคงมีจำนวนต่ำ รวมถึงใน**ปาปัวนิวกินี** ซึ่งมีสมาชิกรัฐสภาที่เป็นผู้หญิงเพียงสองคนเท่านั้นจาก 118 คนที่ได้รับการเลือกตั้งในปี 2565 และที่**ญี่ปุ่น** ผู้หญิงมีสัดส่วนเพียง 10.6% ของสมาชิกสภาจังหวัด

ความรุนแรงต่อผู้หญิงยังคงเกิดขึ้นอยู่ทั่วไป มีการเรียกร้องต่อทางการ**มัลดีฟส์** โดยผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติให้จัดการกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศที่กำลังเพิ่มขึ้น ใน**บังกลาเทศ** การข่มขืนหรือฆาตกรรมผู้หญิงโดยสามีหรือสมาชิกในครอบครัวในหลายร้อยกรณีได้รับการบันทึกข้อมูลไว้โดยองค์กรไม่แสวงหากำไร แต่เชื่อว่ามีอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการรายงาน และการลอยนวลพิชิตสำหรับอาชญากรรมดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง แม้จะเป็นความผิดอาญา แต่การทำร้ายผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เวทมนตร์ยังคงดำเนินต่อไปใน**ปาปัวนิวกินี**

ใน**ปากีสถาน** มีรายงานการฆาตกรรมผู้หญิงที่มีชื่อเสียงหลายคนโดยคู่ครองหรือสมาชิกในครอบครัว แต่สมาชิกแห่งชาติกลับล้มเหลวในการนำ

กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวมาใช้ ซึ่งค้างอยู่ตั้งแต่ปี 2564

รัฐบาลทั่วทั้งภูมิภาคต้องเร่งความพยายามในการปกป้องและยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และดำเนินการตามขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันและดำเนินคดีกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและความรุนแรงทางเพศ

สิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

มีการดำเนินการเพื่อรับรองสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศตามกฎหมายในประเทศต่างๆ รวมทั้ง**ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไต้หวัน ในสิงคโปร์** มีการยกเลิกความผิดสำหรับความสัมพันธ์ทางเพศด้วยความยินยอมระหว่างผู้ชาย อย่างไรก็ตาม รัฐบาล**สิงคโปร์**ยังได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปิดกั้นการสมรสของเพศเดียวกัน และโดยรวมแล้ว กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคนี้ยังคงเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุด โดยมีความกังวลเป็นพิเศษในเอเชียใต้

ใน**ศรีลังกา** แม้ว่าคณะกรรมการ CEDAW จะมีคำตัดสินที่สำคัญว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของ**ศรีลังกา**ซึ่งเอาผิดพฤติกรรมทางเพศระหว่างเพศเดียวกันด้วยความยินยอมถือเป็นการละเมิดสิทธิในการไม่เลือกปฏิบัติ แต่รัฐบาลกลับล้มเหลวในการปฏิบัติ ใน**อัฟกานิสถาน** ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศถูกบังคับให้ใช้ชีวิตอย่างหลบๆ ซ่อนๆ เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ การคุมขังโดยพลการ การละเมิดอื่นๆ โดยกลุ่มตาลีบัน ทาง**จีน**ยังคงรณรงค์ต่อต้านผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่องโดยจำกัดกิจกรรมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างเข้มงวด และเซ็นเซอร์เนื้อหาเกี่ยวกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ใน**ปากีสถาน** การทำร้าย คำพูดที่สร้างความเกลียดชัง และการคุกคามบุคคลข้ามเพศยังคงมีอยู่ และมีอัตราการฆาตกรรมบุคคลข้ามเพศสูงที่สุดในภูมิภาคนี้

รัฐบาลควรยกเลิกกฎหมายและนโยบายที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงยกเลิกความผิดสำหรับความสัมพันธ์ทางเพศ ด้วยความยินยอมระหว่างเพศเดียวกันและขจัดอุปสรรคทางกฎหมายของการสมรสของเพศเดียวกัน และกำหนดมาตรการเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและช่วยให้พวกเขามีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี

การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาติพันธุ์และวรรณะและสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

ทั้งใน**อินเดียและปากีสถาน** การเลือกปฏิบัติเนื่องจากวรรณะยังคงไม่ลดลง ใน**อินเดีย** ชาวดาสหรือจัณฑาลและอาทิวาสีตกเป็นเหยื่อความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติจากสมาชิกในวรรณะที่สูงกว่าซึ่งได้รับการยกเว้นโทษ มีร่างกฎหมายใน**บังกลาเทศ**ที่จะเอาผิดกับการเลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงวรรณะ ศาสนา และอัตลักษณ์อื่นๆ แต่ฝูงชนยังคงทำร้ายชนกลุ่มน้อยชาวฮินดู

ชนพื้นเมืองรวมถึงชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และศาสนายังคงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติอย่างกว้างขวางใน**กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และไทย** ใน**ออสเตรเลีย** ชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสมิตัวแทนในระบบกฎหมายอาญาที่ไม่ได้สัดส่วน ใน**ศรีลังกา** ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมและชาวทมิฬถูกจับกุมและคุมขังโดยพลการเป็นจำนวนมากภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายที่รุนแรง การรณรงค์ความเกลียดชังและข้อมูลที่บิดเบือนทางออนไลน์เกี่ยวกับชนชาติพันธุ์เกาหลีในญี่ปุ่นยังคงดำเนินต่อไป และพวกเขาได้ตกเป็นแพะรับบาปสำหรับการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ

ใน**เม็กซิโก** ชนพื้นเมืองที่ถูกขับไล่ออกจากที่ดินของบรรพบุรุษในระหว่างการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์ทำให้ไม่มีที่ดินทำกินและมีความเสี่ยงที่จะถูกขับไล่ออกจากชุมชนชั่วคราว ทาง**มาเลเซีย** บังคับให้สมาชิกของชุมชนพื้นเมืองในรัฐกลันตัน

โยกย้ายถิ่นฐานเพื่อเปิดทางให้กับการก่อสร้างเขื่อน ในขณะที่การตัดไม้อย่างผิดกฎหมายใน**กัมพูชา**ยังคงคุกคามการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง

รัฐบาลต้องให้การเข้าถึงความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาติพันธุ์ ศาสนา และวรรณะ และอาชญากรรมเนื่องจากความเกลียดชัง และทำงานร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมเพื่อจัดการเลือกปฏิบัติในระบบยุติธรรมทางอาญาและการสนับสนุนความเกลียดชังทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายในรูปแบบอื่นๆ ต่อผู้ถูกควบคุมตัวยังคงเกิดขึ้นทั่วไปในหลายประเทศ และมีรายงานการเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว รวมทั้งที่เป็นผลจากการทรมานในอย่างน้อย 10 ประเทศ

หลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานกว่าทศวรรษ ในที่สุดกฎหมายเพื่อเอาผิดการทรมานก็ได้รับการนำมาใช้ใน**ปากีสถาน** แต่รายงานการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายต่อผู้ถูกควบคุมตัวยังคงมีอยู่ เช่นเดียวกับเหตุการณ์การทรมานระหว่างคุมขังใน**มองโกเลีย** แม้ว่าจะมีการจัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อป้องกันการทรมานแล้ว ใน**เนปาล** ยังคงมีการรายงานถึงการทรมานระหว่างคุมขังก่อนการพิจารณาคดีเพื่อบังคับให้ “**รับสารภาพ**” และยังไม่มีการตัดสินว่ามีความผิดภายใต้กฎหมายปี 2560 ที่เอาผิดทางอาญากับการทรมาน

ใน**บังกลาเทศ** มีผู้ถูกกล่าวหา 54 คน ที่เสียชีวิตในระหว่างถูกควบคุมตัว ที่บันทึกข้อมูลไว้ได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 มีรายงานความรุนแรงทางเพศระหว่างถูกคุมขังใน**เมียนมา** โดยมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนระหว่างถูกควบคุมตัวในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีรายงานการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายในที่อื่นๆ รวมถึง**จีน เกาหลีเหนือ** และ**เวียดนาม**

ในจังหวัดอาเจะห์ของ**อินโดนีเซีย** ผู้ชายและผู้หญิงหลายคนถูกเขียนตี การเขียนตีในที่สาธารณะที่ได้รับอนุญาตจากรัฐถูกนำกลับมาใช้ใน**อัฟกานิสถาน** เช่นกัน หลังจากกลุ่มตาลีบันกลับสู่อำนาจ

รัฐต้องสั่งห้ามและเอาผิดกับการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย และใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องประชาชนและป้องกันการละเมิดในรูปแบบเหล่านี้ ในกรณีที่เกิดขึ้น รัฐต้องสอบสวนข้อกล่าวหา นำตัวผู้มีส่วนร่วมารับผิดชอบและให้การเยียวยาผู้เสียหาย

ความล้มเหลวในการรับมือกับวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ

น้ำท่วมที่สร้างความเสียหาย อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น พายุไต้ฝุ่นที่รุนแรง และการกัดเซาะชายฝั่งได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงของภูมิภาคต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การเตรียมพร้อมและการปรับตัวส่วนใหญ่ยังไม่เพียงพอ คนยากจนและคนที่อยู่ชายขอบที่สุดต้องทนทุกข์กับผลที่ตามมามากที่สุด ใน**ปากีสถาน** คลื่นความร้อน ภัยแล้ง และน้ำท่วมใหญ่ทำให้ผู้คนเกือบ 750,000 คน ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย การศึกษา หรือการดูแลสุขภาพที่เพียงพอได้ ใน**อินเดีย** เกษตรกร หารบ่แร่แพงลอย คนที่หาเช่ากินค่า และผู้ที่ทำงานกลางแจ้งอื่นๆ ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะจากความร้อนและมลพิษทางอากาศอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ใน**บังกลาเทศ** การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเลือกปฏิบัติ ทำให้ชาวตาลีหรือจันทาลและกลุ่มชายขอบอื่นๆ จากพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำและสุขอนามัยได้

แม้จะมีสัญญาณเตือน แต่เป้าหมายการปล่อยมลพิษที่กำหนดโดยหลายรัฐในภูมิภาคนี้ รวมถึงผู้ที่ปล่อยมลพิษมากที่สุด ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยต่ำกว่า 1.5°C และนโยบายของรัฐมักไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านี้ด้วยซ้ำ สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือการจัดหาเงินทุนอย่างต่อเนื่องของ**ญี่ปุ่น** สำหรับโครงการน้ำมัน ก๊าซ และ

ด้านหินทั่วโลก และแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้านหิน
แห่งใหม่ การผลิตด้านหินที่เพิ่มขึ้นของจีนแม้ว่ารัฐบาล
จะให้พันธสัญญาว่าจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน
ก็ตาม และความไม่สอดคล้องกันของแผนการผลิต
ไฟฟ้าของเกาหลีใต้กับความต้องการที่จะเลิกใช้
ด้านหินภายในปี 2573

**รัฐบาลทั่วทั้งภูมิภาคต้องทบทวนเป้าหมายและ
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง
เร่งด่วนเพื่อประกันว่า เป้าหมายและนโยบายนั้น
จะสอดคล้องกับการทำให้อุณหภูมิโลกลดลง การ
ลงทุนในการเตรียมความพร้อมและการปรับตัว
รับมือภัยพิบัติต้องเพิ่มขึ้น และให้ความสำคัญกับ
การปกป้องกลุ่มชายขอบและกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประเทศที่ร่ำรวยกว่าในภูมิภาคต้องขยาย
การจัดเงินทุนสำหรับปัญหาสภาพภูมิอากาศให้แก่
ประเทศที่มีรายได้น้อยอย่างเร่งด่วน และมุ่งมั่นที่จะ
จัดหาเงินทุนโดยเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับการสูญเสีย
และความเสียหาย**

สิทธิของผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย และผู้อพยพ

ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยยังคงถูกผลักให้อยู่ชายขอบ
เป็นจำนวนมากและเสี่ยงที่จะถูกส่งกลับ

ชะตากรรมของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาจากเมียนมายังคง
ไม่ได้รับการแก้ไข ในบังกลาเทศ มีการปรับปรุง
การเข้าถึงการศึกษาสำหรับเด็กชาวโรฮิงญาบางส่วน
แต่ที่คาดการณ์ประมาณ 100,000 คน ยังคงไม่ได้
เรียนหนังสือ ในมาเลเซีย ชาวโรฮิงญาและผู้ลี้ภัยอื่นๆ
จากเมียนมายังคงถูกควบคุมตัวอย่างไม่มีการกำหนด
และหลายคนเสียชีวิตระหว่างพยายามหลบหนี
นอกจากนี้ยังมีรายงานข้อกล่าวหาเรื่องการปฏิบัติ
ที่โหดร้ายและสภาพที่ย่ำแย่ในศูนย์กักกันคนเข้าเมือง
ที่ทำให้ชาวอินโดนีเซียในมาเลเซียเสียชีวิตจำนวนมาก

การควบคุมตัวผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยเพียงเพื่อ
วัตถุประสงค์สำหรับการตรวจคนเข้าเมืองยังคงดำเนิน
ต่อไปในออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และฮ่องกง ในเกาหลีใต้

มีรายงานการปฏิบัติที่โหดร้ายต่อชาวต่างชาติใน
ศูนย์กักกันในนิวซีแลนด์ การสอบสวนอย่างเป็นทางการ
พบว่าระบบการกักกันคนเข้าเมืองคือ “สูตรสำหรับ
การคุมขังโดยพลการ” และแนะนำให้ยุติการกักขัง
ผู้ขอลี้ภัยในทัณฑสถาน

ชาวอัฟกานิสถานที่หลบหนีการประหารชีวิตประหารใน
บ้านเกิดต้องเผชิญกับการผลักดันจากประเทศ
เพื่อนบ้าน ขณะที่ทางการมาเลเซียขับไล่ผู้คน
หลายพันคนกลับไปยังเมียนมา แม้ว่าจะมีสถานการณื
สิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงก็ตาม

**รัฐบาลต้องยุติการควบคุมตัวผู้ขอลี้ภัยตามสถานะ
การเข้าเมืองและอนุญาตให้พวกเขาแสวงหา
ความคุ้มครองระหว่างประเทศ เพื่อประกันว่า
พวกเขาจะไม่ถูกบังคับส่งกลับไปยังประเทศที่ต้อง
เผชิญกับการประหารชีวิต**

โทษประหารชีวิต

รัฐบาลปาปัวนิวกินียกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว แต่
การประหารชีวิตยังถูกนำกลับมาใช้ในอัฟกานิสถาน
เมียนมา และสิงคโปร์ ในสิงคโปร์ ทนายความที่เป็น
ตัวแทนของนักโทษประหารต้องเผชิญกับการข่มขู่และ
ถูกคุกคาม

**รัฐบาลประเทศต่างๆ ที่ยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู่
จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อยุติโทษประหาร
ชีวิต**

ประเทศเมียนมา

ประมุขของรัฐ: **วิน มยินต์ (ตามข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ); มยินต์ จ่วย (แต่งตั้งโดยกองทัพ)**
ประมุขฝ่ายบริหาร: **มีอ้อโต้แย้ง**

รัฐบาลทหารยังคงเพิ่มการปราบปรามฝ่ายต่อต้าน ประชาชนหลายพันคนถูกควบคุมตัวโดยพลการ นักการเมืองฝ่ายค้าน นักกิจกรรมทางการเมือง นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และบุคคลอื่นกว่า 1,000 คน ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจากการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมในข้อหาที่มีแรงจูงใจทางการเมือง การกรณมาผู้ถูกควบคุมตัวยังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางต่อไป มีการประหารชีวิตชาย 4 คนหลังการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมในข้อหาที่มีแรงจูงใจทางการเมือง การโจมตีของทหารอย่างไม่เลือกเป้าหมายต่อพลเรือนและทรัพย์สินของพลเรือน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน และการพลัดถิ่นอีกจำนวนมาก อีกทั้งยังพบว่าบริษัทต่างชาติมีส่วนจัดส่งเชื้อเพลิงอากาศยานให้กับกองทัพเมียนมา ซึ่งถูกนำไปใช้เพื่อการโจมตีทางอากาศส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตหลายร้อยคน ชาวโรฮิงญาหลายหมื่นคนยังคงถูกกักตัวในที่พิทักษ์ที่มีสภาพเลวร้าย และยังมี การจำกัดสิทธิของพวกเขาอย่างร้ายแรง หน่วยงานของกองทัพยังคงจำกัดการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ในขณะที่องค์การสหประชาชาติยังคงยอมรับ **วิน มยินต์** ในฐานะประธานาธิบดีและประมุขของรัฐ ระบอบทหารยังคงดำรงอยู่ต่อไปภายใต้การนำของ **มยินต์ จ่วย** ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพให้เป็นรักษาการประธานาธิบดี และสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) ยังคงอยู่ใต้การนำของ **มิน อ่อง หล่าย** ที่เป็นนายพลกองทัพบก การต่อต้านระบอบทหารทั้งแบบไม่ใช้ความรุนแรงและแบบติดอาวุธยังคงดำเนินต่อไป หลังจากรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และการคุมขังผู้นำฝ่ายพลเรือน มีการสู้รบที่เข้มข้นขึ้นระหว่างกองกำลังของทหารกับองค์กรติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้ง **กองกำลังปกป้องประชาชน** (People's Defence Forces) และกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อต่อต้านรัฐประหาร การสู้รบได้แผ่ขยายในตอนกลางของเมียนมา รวมทั้งในพื้นที่ซึ่งเดิมไม่ได้รับผลกระทบจากการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ กองทัพยังคงใช้ยุทธศาสตร์ **“สี่ตัด”** ต่อไป เพื่อตัดองค์กรชาติพันธุ์จากการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อาหาร

ข่าวกรอง และการรับคนเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือน มีการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติในปี 2564 โดยตัวแทนของ **WSSC สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD)** ที่ถูกโค่นล้มไป องค์กรติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์และภาคประชาสังคมยังคงต่อต้านระบอบทหารต่อไป วันที่ 22 ธันวาคม มีการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 70 ปี เกี่ยวกับเมียนมา คณะมนตรีฯ แสดงความกังวลอย่างยิ่งถึงผลกระทบอย่างร้ายแรงของการทำรัฐประหาร และเรียกร้องให้ยุติความรุนแรง ให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมือง ไม่จำกัดการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และเคารพสิทธิของผู้หญิงและเด็ก

การจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ

การจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการอย่างกว้างขวางต่อสมาชิกพรรค NLD และผู้สนับสนุนขบวนการ

ต่อต้านรัฐประหารต่อไปยังคงเกิดขึ้น ตามข้อมูลของ **Assistance Association for Political Prisoners (Burma) (AAPP)** ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระบุว่าหน่วยงานของกองทัพได้จับกุมบุคคลอย่างน้อย 5,415 คนตลอดทั้งปี

ในเดือนพฤศจิกายน นักกิจกรรมทางการเมือง 402 คน เป็นส่วนหนึ่งของนักโทษกว่า 5,000 คน ที่ได้รับการปล่อยตัวเนื่องในโอกาสวันชาติ ตั้งแต่เกิดรัฐประหาร มีประชาชนอย่างน้อย 13,272 คน ถูกจับกุมด้วยเหตุผลทางการเมือง และยังคงถูกควบคุมตัวจนถึงสิ้นปี

ทหารยังคงปฏิเสธการควบคุมตัว และที่อยู่ของผู้ถูกควบคุมตัวจำนวนมากยังคงไม่ปรากฏให้ทราบเป็นเวลานาน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการบังคับบุคคลให้สูญหาย ปัจจุบันสิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมายยังคงถูกระงับ ยังคงมีเด็กและบุคคลอื่นในครอบครัวถูกควบคุมตัวโดยพลการในฐานะเป็นตัวแทนของพ่อแม่หรือญาติจนถึงสิ้นปี มีรายงานว่า ทหารได้ควบคุมตัวบุคคลอย่างน้อย 277 คน รวมทั้งเด็ก 38 คน เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกออกหมายจับ

สิทธิในเสรีภาพการแสดงออก การชุมนุมโดยสงบ และการสมาคม

ทางการยังคงสอดส่องข้อมูลทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์อย่างเข้มข้น ทำให้พื้นที่ของเสรีภาพในการแสดงออกลดลง และเป็นการจำกัดสิทธิอื่นๆ อย่างรุนแรงด้วย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการการสมาคม และสิทธิในการเดินทาง มีการสุ่มเรียกคนให้หยุดเพื่อตรวจค้นตามจุดตรวจหลายแห่งในต่างจังหวัดและในเมืองทั่วประเทศ มีการส่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไปทำงานเป็นสายสืบตามหมู่บ้านทุกแห่ง มีรายงานการใช้งาน

กล้องวงจรปิดที่สามารถจดจำใบหน้าตามเมืองหลัก ทางการยังคงสั่งปิดบริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมเป็นระยะ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ

ในเดือนตุลาคม สภการบริหารแห่งรัฐประกาศใช้กฎหมายกำกับดูแลองค์กร เพื่อเพิ่มการควบคุมองค์กรไม่แสวงหากำไร ตามกฎหมายนี้ องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานด้านมนุษยธรรมและ “กิจการทางสังคม” อื่นๆ จะต้องจดทะเบียนกับคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของรัฐบาล และต้องปฏิบัติตามข้อบทที่มีเนื้อหากว้างขวางและคลุมเครือ รวมทั้งข้อห้าม “การกล่าวถึงข้อมูลเท็จ” และ “การแทรกแซงกิจการภายในของรัฐหรือการเมือง” หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี

ทหารพยายามจำกัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของฝ่ายต่อต้าน โดยการยึดทรัพย์สินและสมบัติอย่างอื่นของบุคคล ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกหรือให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน หรือความช่วยเหลืออย่างอื่นกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ หรือกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ ทั้งมีการจับกุมบุคคลที่บริจาคเงินช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นในประเทศ หลังทางการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากข้อมูลการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ

ผู้สื่อข่าว

ผู้สื่อข่าว 2 คนถูกสังหารในปีที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นคือ **เจจ** ช่างภาพอิสระซึ่งบันทึกข้อมูลการประท้วงต่อต้านรัฐประหารในภาคพะโค เขาถูกทหารจับกุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม และเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวในวันเดียวกัน คนทำงานในสื่ออย่างน้อย 74 คน คือส่วนหนึ่งของจำนวนผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหมด สิ้นปี ทางการยังคงมีคำสั่งห้ามไม่ให้สำนักข่าวอิสระทำหน้าที่ และทหารยังคงคุกคามและขู่ว่าจะจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคลที่ยังคงเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

การพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม

การพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกจับกุมภายหลัง การทำรัฐประหาร เกิดขึ้นอย่างเป็นความลับในห้อง ของเรือนจำที่ถูกดัดแปลงให้เป็นศาล ในพื้นที่ที่มีการ ประกาศกฎอัยการศึก มีการพิจารณาคดีในศาลทหาร ซึ่งจำเลยไม่สามารถเข้าถึงทนายความ และไม่มีสิทธิ อรรถรณคดีได้ นักกิจกรรมผู้เรียกร้องประชาธิปไตย นักการเมืองฝ่ายค้าน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ ผู้สื่อข่าว เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลกว่า 1,000 คน ที่ถูก ศาลตัดสินว่ามีความผิดในปีที่ผ่านมา และถูกกำหนด โทษ รวมทั้งถูกสั่งประหารชีวิต และจำคุกเป็นเวลานาน ทั้งยังต้องทำงานใช้แรงงานหนักด้วย ทนายความที่ ว่าความให้กับผู้ต้องหากทางการเมืองยังถูกจับกุม ซุ่มขู่ และถูกคุกคาม

อองซาน ซูจี อดีตมุขมนตรีแห่งรัฐ ถูกศาลตัดสิน จำคุก 31 ปี จากการพิจารณาคดีหลายครั้งในข้อหา กุฎริตและข้อหาจอมปลอมอย่างอื่น นอกเหนือจากการ ใช้ชีวิตแบบผู้ต้องขังที่ผ่านมาแล้ว 2 ปี

ในเดือนตุลาคม ศาลชั้นต้นในเขตมะกเวสั่งจำคุก **วัน มยินต์ เล็ง** อดีต สส.พรรค NLD เป็นเวลา 148 ปี ในข้อหาก่อการร้าย ในช่วงเวลาเดียวกัน **ออง คานต์ จอเต็ต** และ **หนิน หม่อง** ก็ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการต่อต้านติดอาวุธ และ ถูกสั่งจำคุกตั้งแต่ 95 ถึง 225 ปีตามกฎหมายต่อต้าน การก่อการร้าย

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่นๆ ต่อผู้ถูก ควบคุมตัวยังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่มัก เกิดขึ้นหลังการจับกุมและระหว่างอยู่ในศูนย์สอบปากคำ และเรือนจำของทหารและตำรวจ ผู้ถูกควบคุมตัว บางคนรวมทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และผู้มีความหลากหลาย ด้านอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม และการ ดูหมิ่น รวมทั้งการค้นตัวแบบล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นวิธีทรมานแบบหนึ่งระหว่างการสอบปากคำและ

การควบคุมตัว มีข้อมูลว่า บุคคลอย่างน้อย 356 คน เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว โดยเป็นผลมาจากการ ทรมานในปีที่ผ่านมา

โทษประหารชีวิต

มีการประหารชีวิตเป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เมื่อเดือนกรกฎาคม เพียว เซยา ตอร์ ส.ส. และสมาชิกพรรค NLD จ่อ มิน ยู นักกิจกรรมทาง การเมืองคนสำคัญ (หรือมักเรียกในชื่อ โท จิมมี), ฮลา มโย อัง และอัง ตูรา ซอว ถูกประหารชีวิต ภายหลังการพิจารณาคดีในศาลทหาร ศาลยังสั่ง ประหารชีวิตบุคคลอีกหลายสิบคนในปีที่ผ่านมา

การโจมตีและการสังหารโดยมิชอบด้วย กฎหมาย

มีรายงานการสังหารประชาชนหลายร้อยคน ในระหว่างการโจมตีทางบกและทางอากาศของกองทัพ ซึ่งเป็นการโจมตีที่ไม่เลือกเป้าหมาย หรือมีเป้าหมาย โดยตรงต่อพลเรือนหรือทรัพย์สินของพลเรือน รวมทั้งการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม โดยทหาร ที่กระทำต่อบุคคลที่ต้องสงสัยว่า ให้การสนับสนุนฝ่าย ต่อต้านรัฐประหาร หรือด้วยเหตุผลด้านชาติพันธุ์ของ พวกเขา การปล้นสะดมและเผาหมู่บ้านยังคงเกิดขึ้น ต่อไป ซึ่งยิ่งทำให้เกิดการพลัดถิ่นมากขึ้น และทำให้ วิกฤตด้านมนุษยธรรมเลวร้ายลง

ปฏิบัติการทางทหารในรัฐกะเหรี่ยงและรัฐกะยา เพื่อ ต่อต้านองค์กรติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่ม ติดอาวุธอื่นๆ ช่วงต้นปี 2565 มีการลงโทษแบบ เหนารวมต่อพลเรือนชาวกะเหรี่ยงและคะเรนยี ส่งผล ให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน และพลัดถิ่นกว่า 150,000 คนจนถึงเดือนมีนาคม ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึก ข้อมูลการโจมตีด้วยปืนใหญ่หรือปืนครก 24 ครั้ง ในภาคตะวันออกของเมียนมา ทำให้พลเรือนเสียชีวิต อย่างน้อย 20 คน และได้รับบาดเจ็บสาหัส 38 คน รวมทั้งทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อ

บ้านเรือนและอาคาร กองทัพยังได้โจมตีทางอากาศ โดยใช้เครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์เพื่อโจมตีอย่างไม่เลือกเป้าหมาย และเลือกเป้าหมายโดยตรงต่อพลเรือนและทรัพย์สินของพลเรือนในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งในรัฐซันและรัฐคะจิ้น และในภาคชะไคงและมะเกเว

วันที่ 17 มกราคม เครื่องบินรบของกองทัพทิ้งระเบิด 2 ลูกใส่ค่ายผู้พลัดถิ่นภายในประเทศในเมืองโฮรูโซ รัฐคะยา ทำให้ชายหนึ่งคนและเด็กผู้หญิงสองคนเสียชีวิต และทำลายโรงครัวของค่าย ในวันที่ 23 ตุลาคม มีการโจมตีทางอากาศระหว่างการจัดคอนเสิร์ตใกล้กับหมู่บ้านอานานพา ในรัฐคะจิ้น ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายสิบคน เช่น นักดนตรี เด็ก และพลเรือนคนอื่นๆ ที่อยู่ในเหตุการณ์ ตามข้อมูลจากการรายงานของสื่อ กองกำลังความมั่นคงของรัฐได้ปิดกั้นไม่ให้ผู้บาดเจ็บได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์

การโจมตีทางอากาศต่อโรงเรียน โรงพยาบาล และศาสนสถาน ยังส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต ความเสียหาย และพังทลายของทรัพย์สินของพลเรือนที่ควรได้รับการคุ้มครอง เมื่อวันที่ 16 กันยายน ประชาชนอย่างน้อย 13 คนเสียชีวิต รวมทั้งเด็กและครูอาสาที่ถูกโจมตีโดยเฮลิคอปเตอร์ตีตป็นกลและจากกองกำลังทหาร ระหว่างที่โรงเรียนวัดในเมืองทาบายิน ภาคชะไคงถูกโจมตี ในวันที่ 9 สิงหาคม เครื่องบินรบของกองทัพยิงใส่สถานีอนามัยที่หมู่บ้านตอปปา รัฐคะยา ทำให้พ่อผู้ชราของผู้ป่วยคนหนึ่งเสียชีวิต และเกิดความเสียหายต่อสถานีอนามัย โดยมีลักษณะเป็นการโจมตีด้วยจรวด

มีการเก็บข้อมูลว่ามีการใช้ระเบิดพวงหรือระเบิดลูกปรายในการโจมตีทางอากาศ ในรัฐซัน รัฐคะยา และรัฐคะเหรียง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เมียนมาได้พัฒนาและใช้ระบบอาวุธใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศ กองทัพยังเพิ่มการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายสากล โดยนำมาติดตั้งไว้ภายในหรือรอบบ้านเรือน ห้องน้ำโบสถ์ และเส้นทางเดินไปนาข้าว และสถานที่อื่นๆ ที่พลเรือนมักผ่าน ตามข้อมูลของกองทุนเพื่อเด็กแห่ง

สหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่า ประชาชนอย่างน้อย 86 คน รวมทั้งเด็ก 27 คน ต้องเสียชีวิตจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรือเศษซากระเบิดจากสงครามในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 247 คน

กองกำลังความมั่นคงของรัฐจงใจสังหารพลเรือนในเดือนมกราคม ทหารได้ยิงและสังหารพลเรือนอย่างน้อย 6 คน ขณะที่พยายามหลบหนีข้ามแม่น้ำเมยเข้าสู่ไทย วันที่ 3 มีนาคม ทหารได้ยิงและสังหารเด็กผู้ชายวัย 13 ปี ระหว่างที่เก็บผลไม้บริเวณริมฝั่งน้ำในรัฐคะเหรียง มีผู้พบศพชาวบ้าน 3 คนจากหมู่บ้าน San Pya 6 Mile ในรัฐคะยา ที่มีลักษณะถูกเชือกที่ลำคอ หลังจากเดินทางออกจากที่พักผู้พลัดถิ่นชั่วคราวเพื่อไปเก็บผักในหมู่บ้านของตนเอง กองกำลังความมั่นคง ยังได้ยิงปืนใส่ญาติของพวกเขาขณะที่พยายามเข้ามานำศพพวกเขาออกไป

กลุ่มทหารกองหนุนสนับสนุนโดมทหารของรัฐยังมีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ตามข้อมูลของรายงานสื่อ สมาชิกกลุ่มทหารกองหนุนเพียง ซอ ที และทหาร ได้จุดไฟเผาบ้านที่หมู่บ้านงาตายอ ในภาคมะเกเวเมื่อเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ชาวบ้าน 4,000 คนต้องหนีตาย ยังมีรายงานว่า กลุ่มทหารกองหนุนกลุ่มอื่นที่เชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจากทหารของรัฐมีส่วนรับผิดชอบต่อการจงใจสังหารนักกิจกรรมของพรรค NLD และนักกิจกรรมผู้เรียกร้องประชาธิปไตย

สิทธิของผู้พลัดถิ่นในประเทศ

จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม คาดว่ามีประชาชน 1,505,700 คน ต้องเป็นผู้พลัดถิ่นในเมียนมา ส่วนใหญ่ตั้งแต่มีการทำรัฐประหาร ทั้งยังมีผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยกว่าหนึ่งล้านคนจากเมียนมา ที่เข้าไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน

ผู้พลัดถิ่นในประเทศต้องอาศัยในที่พักพิงและสถานที่รองรับในสภาพที่เลวร้าย ไม่สามารถเข้าถึงอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ รวมทั้งไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและบริการขั้นพื้นฐานอื่นๆ กองทัพ

ยังคงขัดขวางผู้พลัดถิ่นในประเทศและกลุ่มชายขอบอื่นๆ ไม่ให้เข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็น รวมถึงการกำหนดมาตรการที่เป็นอุปสรรคในการจดทะเบียนขององค์กรไม่แสวงหากำไร การทำธุรกรรมทางธนาคาร การขอวีซ่าและการเดินทาง มีรายงานอย่างต่อเนื่องจากองค์กรให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมว่า ทหารเมียนมาได้สกัดขัดขวางหรือปฏิเสธอย่างชัดเจนไม่ให้มีการส่งความช่วยเหลือ วันที่ 15 กันยายน ภายหลังการสู้รบรอบใหม่ระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพพม่า ทหารได้มีคำสั่งห้ามไม่ให้หน่วยงานระหว่างประเทศเข้าไปในเมือง 6 แห่งที่อยู่ทางตอนเหนือและตอนกลางของรัฐยะไข่ ซึ่งทั้งหมดต่างได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความขัดแย้งดังกล่าว

คาดว่ายังมีชาวโรฮิงญาและชาวมุสลิมอื่นๆ 130,000 คนที่ยังถูกกักตัวในที่พิทักษ์ที่มีสภาพเลวร้ายในรัฐยะไข่ โดยพวกเขาอยู่ในค่ายมาตั้งแต่ปี 2555 ชาวโรฮิงญายังคงถูกปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐาน อาทิ การเข้าถึงอาหาร การศึกษา และบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ ทั้งยังมีการจำกัดอย่างเข้มงวดต่อเสรีภาพในการเดินทาง ผู้ที่เดินทางออกนอกเขตเมืองที่กำหนดจะถูกจับกุมและคุมขังด้วยเหตุผลว่าเป็น **“การเดินทางที่ผิดกฎหมาย”**

ในเดือนกรกฎาคม ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยืนยันว่า มีเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีที่ฟ้องโดยแอมเนสตี้ ซึ่งกล่าวหาว่ามีการละเมิดต่อประชากรชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ ระหว่างการปฏิบัติการทางทหารในปี 2559 และ 2560

การปฏิบัติโดยมิชอบของกลุ่มติดอาวุธ

กลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มล้มเหลวในการใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองพลเรือนจากการถูกโจมตีทางการทหาร ในบางกรณี มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำการในพื้นที่ใกล้เคียง หรือมีการเข้าไปในหมู่บ้าน หรือค่ายพิทักษ์ชั่วคราว บางกลุ่มยังใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลถูกห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือใช้ระเบิดแสวงเครื่อง ทำให้

เกิดอันตรายต่อชีวิตของพลเรือน ยังมีรายงานว่ากลุ่มต่อต้านติดอาวุธยังได้สังหารผู้นำพลเรือนที่ทำงานให้กับหน่วยงานของกองทัพ

ความรับผิดชอบของบริษัท

พูมา เอ็นเนอร์ยี บริษัทต่างชาติหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการขนส่งเชื้อเพลิงอากาศยานในเมียนมาประกาศเมื่อเดือนตุลาคมว่า จะถอนตัวและขายธุรกิจของตนในเมียนมา เชื้อเพลิงอากาศยานที่นำเข้ามาและขนส่งโดยบริษัทจากต่างประเทศและในประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมา มีบริษัทต่างประเทศอีกอย่างน้อย 3 แห่งที่ประกาศว่า จะยุติหรือระงับการมีส่วนร่วมในการจัดส่งเชื้อเพลิงอากาศยานให้กับเมียนมา ในปี 2565

อัลกอริทึมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทเมตา (Meta) (หรือเดิมคือเฟซบุ๊ก) ได้ส่งผลในเชิงสนับสนุนอย่างมากต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เลวร้าย ซึ่งเกิดขึ้นกับชาวโรฮิงญา ระหว่างปี 2560 โดยมีการเพิ่มการเผยแพร่เนื้อหาในเชิงต่อต้านชาวโรฮิงญา และการช่วยเหลือและสนับสนุน ซึ่งทำให้มีปฏิบัติการของกองทัพเมียนมากับพวกเขา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประมุขของรัฐ:

ทองลุน สีสุลิด

ประมุขฝ่ายบริหาร:

สอนไซ สีพันดอน (ดำรงตำแหน่งแทนพันคำ วิพาวัน เมื่อเดือนธันวาคม)

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับแกนนำยังคงถูกคุมขัง ยังไม่มีความคืบหน้าในการสอบสวนการบังคับบุคคลให้สูญหายหลายกรณีที่เกิดขึ้นกับนักกิจกรรมและสมาชิกของชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาติพันธุ์ สมาชิกของชนกลุ่มน้อยชาวม้งเจ้าฟ้ายังคงถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงอาหาร น้ำ สุขอนามัย และการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำข้ามพรมแดนและการดำเนินธุรกิจประเภทอื่นๆ ยังมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงการบังคับใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย การปฏิบัติที่โหดร้าย และการค้ามนุษย์

ข้อมูลพื้นฐาน

ในเดือนสิงหาคม คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิคนพิการ มีข้อเสนอแนะ 94 ประการต่อประเทศลาว ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้พิการในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานและติดตามสถานการณ์สิทธิของพวกเขา และการประกันให้นักเรียนนักศึกษาผู้พิการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา

อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึง 34% ในเดือนกันยายน ส่งผลให้ราคาอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค และเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ภาระหนี้ต่างประเทศส่งผลกระทบต่อในด้านลบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ ประเทศลาวยังคงต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน เพื่อนำเงินมาเป็นทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้ามชาติ

สิทธิในเสรีภาพการชุมนุม

หลอดคำ กำมะวง, สุกาน ชัยกัต และสมพอน พิมมะสอน นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวลาวสามคน ถูกคุมขังเป็นปีที่หกแล้ว พวกเขาถูกจับกุมและถูกไต่สวนในศาล เมื่อเดินทางกลับลาว หลังจากเข้าร่วม

การประชุมประท้วงที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2559 ในการชุมนุมประท้วงครั้งนั้น พวกเขาได้แสดงข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาทุจริต และการตัดไม้ทำลายป่าในประเทศลาว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 รัฐบาลลาวไม่ได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งเรียกร้องให้ปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทันที

สิทธิเสรีภาพการแสดงออก

องค์การภาคประชาสังคมยังคงเรียกร้องให้ปล่อยตัว **ห้วยเอียง ไชยะบูลี** นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากเรือนจำ ศาลตัดสินว่าเธอมีความผิดฐาน “**โฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านรัฐ**” อันเป็นความผิดตามมาตรา 117 ของประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากเธอแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากเหตุเขื่อนแตกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 คณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการยืนยันเมื่อปี 2564 ว่า เธอถูกควบคุมตัวโดยพลการเนื่องจากการควบคุมตัวเป็นผลเนื่องมาจากการใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกโดยสงบ มีรายงานข่าวว่าเธอถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำแขวงจำปาสัก ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562

การบังคับบุคคลให้สูญหาย

วันที่ 15 ธันวาคมนับว่าครบรอบ 10 ปีของการหายตัวไปของ**สมบัด สมพอน** ผู้นำภาคประชาสังคมลาว แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับ 65 องค์กรภาคประชาสังคมและบุคคลทั่วโลก เรียกร้องให้ทางการลาวเปิดเผยชะตากรรมและที่อยู่ของเขา และดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับความยุติธรรม ความจริง และการเยียวยาต่อครอบครัวของเขา

ในเดือนสิงหาคม คณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ รายงานข้อมูลว่ามีกรณีการบังคับให้สูญหายที่ยังไม่คลี่คลายเป็นจำนวน 6 กรณีในประเทศลาว โดยรวมไปถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับนักกิจกรรมชาวลาวและชาวไทย รวมทั้งสมาชิกสี่คนของชนกลุ่มน้อยชาวม้งเจ้าฟ้ารวมทั้งเด็กผู้หญิงสองคน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ รายงานในเดือนกันยายนว่า ญาติของผู้สูญหายจากชุมชนชาวม้งเจ้าฟ้า ถูกทหารลาวข่มขู่ หลังจากรายงานข้อมูลการหายตัวไปต่อองค์การสหประชาชาติเมื่อปี 2563

ในเดือนกันยายน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ รายงานข้อมูลการหายตัวไปของ**ออด ไชยะวง** ผู้ลี้ภัยชาวลาวที่อาศัยอยู่ในไทย ซึ่งถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 หลังจากเขาได้ติดต่อกับผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความยากจนขั้นรุนแรงและสิทธิมนุษยชน ทางกรมไทยได้ยุติการสอบสวนการหายตัวไปของเขาแล้ว โดยอ้างว่าไม่มีหลักฐาน

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ชุมชนชาวม้งเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์ชาวม้งที่หลบหนีจากความรุนแรงและการประหัตประหารของทางการลาวในช่วงทศวรรษ 1980 ยังคงต้องหลบซ่อนตัวในพื้นที่ภูเขาอันห่างไกล รวมทั้งบริเวณป่าภูเขีย แขวงเชียงขวาง กองทัพลาวยังคงทำลายบ้านเรือน แผงโซลาร์เซลล์ โรงครัว และ

แหล่งอาหารของพวกเขา ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อการเข้าถึงอาหารและที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ สมาชิกในชุมชนถูกปิดกั้นการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด บริการและสถานที่อำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย และการรักษาพยาบาล รัฐบาลไม่ตอบรับจดหมายที่แสดงความกังวลในประเด็นเหล่านี้ โดยเป็นจดหมายที่มาจากผู้ชำนาญการแห่งองค์การสหประชาชาติ ซึ่งยื่นต่อรัฐบาลลาวเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 และ เมษายน 2564 ตามข้อมูลของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ จนถึงปี 2565 ทางลาวยังคงปฏิเสธไม่ให้ผู้สังเกตการณ์อิสระ ผู้ทำงานด้านมนุษยธรรม และองค์กรระหว่างประเทศ เข้าถึงพื้นที่ดังกล่าว

ความรับผิดชอบของบรรษัท

ผู้เชี่ยวชาญประจำองค์การสหประชาชาติได้ยื่นจดหมายต่อรัฐบาลลาว รวมทั้งรัฐบาลประเทศอื่นๆ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพังทลายของเขื่อนเสริมแห่งหนึ่ง ณ แขวงอัตตะปือ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จดหมายฉบับนี้ได้กล่าวถึงผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่ยืดเยื้อจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตหรือการสูญหายของบุคคลอย่างน้อย 71 คน และความเสียหายต่อปลุกสัตว์ ที่ดินทำกิน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ผู้เชี่ยวชาญประจำองค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่า ทางลาวไม่ได้ดำเนินการโดยทันทีเพื่อจัดให้มีที่พักอาศัยในระยะยาว และจัดให้มีการจ่ายค่าชดเชยอย่างโปร่งใสต่อชุมชนและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกตอบโต้จากการกดดันเรียกร้องสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

การค้ำมนุษย์

ตลอดทั้งปี ทางลาวพบว่ามียพลเมืองต่างชาติหลายร้อยคนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ำมนุษย์ และถูกกักขังไว้ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ (GTSEZ) ทางตอนเหนือของลาว ผู้เสียหายเหล่านี้มาจากหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย อินเดีย เกาหลี และปาकिสถาน และถูกบังคับให้ทำงานกับแก๊งค์ล่อลวงจ้อโกงทาง

ออนไลน์ในคาสิโนและรีสอร์ทของกลุ่มทุนจีน มี รายงานว่า ผู้เสียหายเหล่านี้ถูกนายจ้างปฏิบัติอย่าง โหดร้าย

ที่ผ่านมาไม่ได้มีการดำเนินงานตามขั้นตอนอย่าง สม่าเสมอ เพื่อจำแนกและส่งต่อผู้เป็นเหยื่อการค้า มนุษย์ ส่วนเจ้าหน้าที่บริเวณพรมแดนมีศักยภาพ และการรับรู้ที่ต่ำ ในแง่การดำเนินงานเพื่อป้องกันการ ค้ามนุษย์ และการให้บริการคุ้มครองผู้เสียหาย สำหรับเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้ชายและผู้ที่มีความ หลากหลายทางเพศ

ความล้มเหลวในการแก้ไขวิกฤตสภาพ ภูมิอากาศ

กฎหมายและนโยบายที่สำคัญเพื่อแก้ปัญหาคาร์บอน เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศลาวยังไม่ปรากฏว่ามีกบฏญัตติเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ หรือกบฏญัตติที่คำนึงถึงความเปราะบาง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องด้วยเหตุแห่งเพศสภาพ ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอ การมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก (NDC) ปี 2564 ของลาว พระราชกำหนดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 มีเพียงพระราชกำหนดว่าด้วยการประเมินผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมด้านเพศสภาพและชาติพันธุ์ ในการจัด กระบวนการปรึกษาหารือและการประเมินผลกระทบ

ประเทศไทย

ราชอาณาจักรไทย

ประมุขของประเทศ: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประมุขของฝ่ายบริหาร: พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

สิทธิในเสรีภาพด้านการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมโดยสงบถูกโจมตีอีกครั้ง กฎหมายใหม่เพื่อป้องกันการทรยศและการปฏิบัติที่โหดร้าย และการบังคับบุคคลให้สูญหาย ยังไม่พอที่จะคุ้มครองบุคคลจากอาชญากรรมเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ลี้ภัยที่หลบหนีมาจากเมียนมายังคงถูกจับกุม ควบคุมตัว และถูกรีดไถโดยเจ้าหน้าที่ไทยบริเวณพรมแดนประเทศไทย-เมียนมา ชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังตกเป็นเป้าหมายของการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอในวงกว้างและถูกเลือกปฏิบัติ

ข้อมูลพื้นฐาน

ในเดือนมกราคม รัฐบาลเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง กับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (BRN) กลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนที่มีบทบาทเข้มแข็งมากที่สุดในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีความขัดแย้งในประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่จะลดปฏิบัติการด้านอาวุธในช่วงเดือนรอมฎอน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม ทั้งนี้ บทบาทของภาคประชาสังคม อาทิ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ในการเจรจาดังนี้ยังมีอย่างจำกัด

ในวันที่ 1 ตุลาคม รัฐบาลประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เกือบทั้งประเทศ หลังมีการประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 และมีการขยายเวลาอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจอย่างกว้างขวางตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อปราบปรามการแสดงความคิดเห็นโดยสงบทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้ยังคงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎอัยการศึกในพื้นที่ชายแดนบางแห่งจนถึงสิ้นปีที่ผ่านมา

สิทธิในเสรีภาพการชุมนุม

การชุมนุมประท้วงโดยสงบยังคงเกิดขึ้นท่ามกลางการจำกัดโดยรัฐบาล โดยอ้างว่าเป็นมาตรการควบคุมโรคระบาด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม มีการจัดการชุมนุมประท้วงขนาดเล็กและกลางอย่างน้อย 585 ครั้งทั่วประเทศ ผู้ชุมนุมมีข้อเรียกร้องในหลายประเด็นด้วยกัน อาทิ การปล่อยผู้ถูกควบคุมตัวเนื่องจากการแสดงออกทางการเมืองโดยสงบ ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 และให้เคารพสิทธิของแรงงานและชนเผ่าพื้นเมือง

นับแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ประชาชนอย่างน้อย 1,468 คน รวมทั้งเด็ก 241 คน ถูกดำเนินคดีอาญาจากการถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินในระหว่างการชุมนุมประท้วง **สิตานันท์ สัตย์ศักดิ์สิทธิ์** นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ถูกดำเนินคดีหลังจากเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงที่กรุงเทพฯ เมืองหลวง เมื่อวันที่ 5 กันยายน ก่อนหน้านี้เธอได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อองค์การสหประชาชาติ เกี่ยวกับการอุ้มหายน้องชายของเธอในประเทศกัมพูชา แม้ว่ารัฐบาลจะยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว แต่การดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมประท้วงกว่า 1,000 คน ยังคงเดินหน้าต่อไปในชั้นสอบสวนหรือในชั้นศาล

กว่าการสอบสวนของรัฐบาลต่อกรณีการยิงกระสุนจริงระหว่างการชุมนุมประท้วงในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ส่งผลให้**วาทุณี สมน้อย** ผู้ชุมนุมประท้วงวัย 15 ปี เสียชีวิต การสอบสวนมีความล่าช้าอย่างมาก เนื่องจากตำรวจไม่สามารถนำเสนอพยานหลักฐานต่อพนักงานอัยการได้

ตำรวจปราบจลาจลใช้กระสุนยางและกบฏีผู้ชุมนุมเพื่อสลายการชุมนุมประท้วงต่อต้านการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (เอเปก) ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ส่งผลให้ผู้ชุมนุมและสื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 9 คน ในจำนวนนั้นเป็นสื่อมวลชน 4 คน มีตำรวจควบคุมฝูงชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 5 นาย

สิทธิในเสรีภาพการแสดงออก

ทางการยังคงดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล นักกิจกรรม ผู้สื่อข่าว และฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ถูกดำเนินคดีจากการละเมิดกฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ (หมิ่นประมาทดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์) และกฎหมายหมิ่นประมาทอื่นๆ กฎหมายยุงปลุกปั่น และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ **ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน** องค์กรไม่แสวงหากำไรในประเทศไทย รายงานว่า ตั้งแต่กลางปี 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2565 บุคคลอย่างน้อย 1,860 คน รวมทั้งเด็ก 283 คน ถูกดำเนินคดีอาญาเนื่องจากแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน บุคคลกว่า 200 คน ถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ ซึ่งนับเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในประเทศไทย

นักกิจกรรม 9 คนยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาจนถึงสิ้นปี โดย 3 คนถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ ส่วนคนอื่นได้รับการปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไขจำกัดการเดินทาง หรือจำกัดสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุม

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน ทางการได้ปิดกั้นการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ 4,735 หน้า รวมทั้ง 1,816 หน้า ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตแบบซิงเกิลเกตเวย์ เพื่อเพิ่มการควบคุมช่องทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ ในเดือนเดียวกัน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้ง **“ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม”** เพื่อปราบปราม **“ข้อมูลเท็จในสื่อสังคมออนไลน์”** ซึ่งอนุญาตให้หน่วยงานในระดับกระทรวงและจังหวัดมีอำนาจสอดส่องและดำเนินคดีกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ข่าวปลอม

ในเดือนกรกฎาคม จากกระบวนการพิสูจน์หลักฐานทางด้านดิจิทัล ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเผยให้เห็นว่า อุปรณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรม และนักวิชาการในไทย 35 คน ถูกโจมตีด้วยสไปยาแวร์ เพกาซัส แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยื่นข้อเรียกร้องให้มีข้อตกลงระดับโลกเพื่อห้ามการขายสไปยาแวร์ในบริบทของประเทศไทย

สิทธิในเสรีภาพการสมาคม

ในเดือนมกราคม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ... ในเดือนสิงหาคม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2565-2570 มาตรการทั้งสองอย่างเป็นทางการจำกัดที่คลุมเครือและกว้างขวางต่อการดำเนินงานของภาคประชาสังคม ยกตัวอย่างเช่น การห้ามการดำเนินงานที่ทำให้เกิด **“ความแตกแยกในสังคม”** หรือกระทบต่อ **“ความมั่นคงของรัฐ”** **“ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”** หรือกระทบต่อ **“ประโยชน์สาธารณะ”** ซึ่งถือเป็นการจำกัดจนเกินขอบเขตต่อสิทธิในเสรีภาพการสมาคมตามกฎหมายระหว่างประเทศ

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย และการบังคับบุคคลให้สูญหาย

ในเดือนพฤษภาคม ศาลจังหวัดสงขลาตัดสินว่า ไม่มีพยานหลักฐานมากพอที่จะสรุปได้ว่า การเสียชีวิตของ **อับดุลเลาะ อีซอมมูซอ** ผู้ถูกควบคุมตัวชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของทหารอับดุลเลาะถูกพบขณะสิ้นสติในระหว่างการควบคุมตัวของทหาร และต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเดือนสิงหาคม 2562

ในเดือนมิถุนายน ศาลพิพากษาให้ตำรวจ 7 นายมีความผิดฐานทำให้ **จิระพงศ์ ณะพัฒน์** เสียชีวิต โดยเขาถูกทรมานและเสียชีวิตระหว่างการสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธร เมืองนครสวรรค์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตำรวจ 6 นายถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิต และอีกหนึ่งนายได้รับโทษจำคุกสั้นกว่า เนื่องจากศาลเห็นว่าไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงกับการสังหารครั้งนี้

ในเดือนตุลาคม ประเทศไทยผ่านพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำต่อบุคคลสูญหาย พ.ศ... ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญเพื่อป้องกันและทำให้อาชญากรรมเหล่านี้ได้รับการชดใช้ โดยกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่องหลายปีเพื่อให้มีกฎหมายนี้ให้ข้อสังเกตว่า ตัวกฎหมายยังมีข้อบกพร่องสำคัญหลายประการ เช่น การไม่กำหนด “เงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้น” (เพื่อป้องกันไม่ให้นำหลักฐานที่ได้มาจากการทรมาน การปฏิบัติที่โหดร้าย หรือการบังคับบุคคลให้สูญหายมาใช้ในการพิจารณาของศาล) และข้อห้ามไม่ให้ใช้กฎหมายนิรโทษกรรมเพื่องดเว้นความผิดต่อผู้กระทำการเหล่านี้ กลุ่มสิทธิมนุษยชนยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำต่อบุคคลสูญหาย ซึ่งจะมีการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใหม่นี้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่มีอำนาจในการตรวจสอบสถานที่ควบคุมตัว

สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

ในเดือนสิงหาคม สำนักงานอัยการสูงสุดได้สั่งฟ้องอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่อุทยานอีก 3 นายในข้อหาขาดกรรม **พละจิ รักรงเจริญ** นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเผ่าพื้นเมืองกะเหรี่ยง ซึ่งหายตัวไปหลังถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเมื่อปี 2557 เป็นการสั่งฟ้องในข้อหาควบคุมตัวโดยผิดกฎหมาย ริดไถ ชาติกรรม และปกปิดซ่อนเร้นศพ

ในเดือนเดียวกัน ตำรวจได้มีหมายเรียกว **รากรณ อุกัยรังษี** นายความสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาจากการให้การเท็จในคดีอาญา อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาเธอเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 หลังจากเธอได้ฟ้องคดีเพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ซึ่งได้บังคับใส่รีดิวชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเผาบ้าน 98 หลังของพวกเขา

สิทธิของผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัยและผู้อพยพ

ในเดือนมิถุนายนและกันยายน ทางกรพบว่ามีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาอย่างน้อย 110 คน จากเมียนมาที่อยู่ในเรือด้านนอกชายฝั่งจังหวัดสตูล ทางภาคใต้ของประเทศไทย พวกเขาถูกผู้ลักลอบปล่อยทิ้งไว้ ทั้งหมดถูกนำตัวมาควบคุมตัวที่สถานกักกันคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย **ฮิวแมนไรท์วอช** (Human Rights Watch) รายงานว่า ทางกรไทยยังคงควบคุมตัวชาวโรฮิงญาอย่างน้อย 470 คน โดยไม่มีเวลากำหนดในสถานกักกันในเดือนกันยายน ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ **ฮาน เลย์** ชาวเมียนมาเข้าเมือง โดยเธอได้วิจารณ์อย่างเปิดเผยถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกองทัพในเมียนมา ภายหลังรัฐประหารปี 2564 ต่อมาเธอได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยในแคนาดา ผู้ลี้ภัยจากเมียนมายังคงถูกจับกุม ควบคุมตัว และถูกริดไถโดยเจ้าหน้าที่ไทยบริเวณพรมแดนประเทศไทย-เมียนมา

การเลือกปฏิบัติ

ในเดือนกุมภาพันธ์ คณะกรรมการว่าด้วยการขจัด การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (CERD) มีข้อเสนอแนะ ให้ประเทศไทยยุติการเก็บและการใช้ตัวอย่างตีเอ็นเอ อย่างกว้างขวางและเลือกปฏิบัติ และรูปแบบการปฏิบัติ ที่มีอคติทางเชื้อชาติอย่างอื่น แต่ทางการไม่รับฟัง ข้อเสนอแนะนี้ และยังคงเดินหน้าเก็บตัวอย่างตีเอ็นเอ ต่อไป โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู รวมถึงการใช้เพื่อจำแนกสัญชาติของผู้ไร้รัฐ และการต่อสู้กับกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่

ข้อเรียกร้องแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ต่อรัฐบาลไทย

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลติดตามข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตลอดทั้งปี 2565 พบความก้าวหน้าในความพยายามพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล รวมทั้งการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอีกหลายประเด็นที่ รัฐบาลไทยต้องดำเนินการ เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐาน สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ

- ยกเลิกข้อกล่าวหา สั่งไม่ฟ้องคดี และงดเว้นจากการดำเนินคดีเพิ่มเติม ต่อบุคคลที่ถูกดำเนินคดีเพียงเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมประท้วงโดยสงบ รวมทั้งบุคคลที่ถูกดำเนินคดีตามข้อห้ามห้ามการชุมนุม สาธารณะ ที่ประกาศใช้ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)
- สอบสวนเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่ต้องสงสัยว่า ใช้กำลังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อสลายหรือควบคุม การชุมนุมประท้วง ที่ขัดกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมทั้งหลักการพื้นฐานขององค์การ สหประชาชาติว่าด้วยการใช้กำลังและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย หากเหมาะสม ควรมีการ ดำเนินคดีตามขั้นตอนปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ
- จัดอบรมอย่างเหมาะสมและเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ การชุมนุมสาธารณะ โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการคุ้มครองผู้ชุมนุมประท้วงที่มีอายุ ต่ำกว่า 18 ปี การใช้กำลังและการใช้อาวุธใดๆ ต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดระหว่างประเทศว่าด้วย ความถูกต้องตามกฎหมาย เป้าหมายที่ชอบธรรม ต้องกระทำเท่าที่จำเป็น และเป็นการกระทำที่ได้สัดส่วน
- กำกับดูแลการใช้กระสุนจลนศาสตร์หรือกระสุนวิถีโค้งที่มีแรงกระแทก (Kinetic Impact Projectiles - KIPs) เช่น กระสุนยาง โดยห้ามการใช้แบบเหมารวมในการควบคุมฝูงชน และประกันว่าให้ใช้เป็นเครื่องมือสุดท้าย เท่านั้น กรณีที่แนวทางที่รุนแรงน้อยกว่านี้ไม่เพียงพอต่อการควบคุมบุคคลที่ใช้ความรุนแรง ซึ่งอาจเป็น ภัยคุกคามโดยพลัน และทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ไม่ควรมีการเล็งกระสุนดังกล่าว ไปที่ร่างกายส่วนบน หรือบริเวณขาหนีบ
- จัดให้มีการเยียวยาอย่างเป็นผลกับผู้ชุมนุมประท้วงโดยสงบ ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการใช้กำลังอย่างมิชอบ ด้วยกฎหมาย หรือการคุกคาม ข่มขู่ และการสอดแนมข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเกื้อหนุน เพื่อช่วยให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้สื่อข่าว และผู้ชุมนุม ประท้วงโดยสงบ รวมทั้งบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ให้สามารถใช้สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมประท้วงโดยสงบ ได้โดยไม่ถูกข่มขู่ คุกคาม และถูกดำเนินคดี

สิทธิในเสรีภาพการแสดงออก

- แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อบทที่มีปัญหาในกฎหมาย ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อปราบปรามผู้ใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออก รวมทั้งกฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ (มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา) กฎหมายยุยงปลุกปั่น (มาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญา) กฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา (326 และ 328 ของประมวลกฎหมายอาญา) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายละเมิดอำนาจศาล
- ยกเลิกการดำเนินคดีอาญาใดๆ ต่อบุคคลที่ถูกตั้งข้อหาตามกฎหมายความมั่นคง เพียงเพราะการใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออก และให้ปล่อยตัวนักโทษทางความคิดทุกคนโดยทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไข
- งดเว้นจากการกำหนดโทษอาญาและการห้ามแบบเหมารวมต่อการเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งการใช้หลักเกณฑ์ที่กำกวมและตีความได้กว้างขวาง เช่น “ข่าวปลอม” หรือ “เผยแพร่ข้อมูลเท็จ” ซึ่งอาจถูกนำมาใช้เพื่อจำกัดสิทธิในเสรีภาพการแสดงออก
- ดำเนินการสอบสวนโดยทันที อย่างรอบด้าน เป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพต่อกรณีที่มีการใช้สลายแวร์ เพกาซัส และเทคโนโลยีสอดแนมข้อมูลอื่นๆ และทำความเข้าใจกระบวนการจับการขาย ส่งต่อ และการใช้สลายแวร์ จนกว่าจะมีการกำหนดหลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อควบคุมการใช้งานของสลายแวร์เหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว และสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมโดยสงบ

สิทธิในเสรีภาพการสมาคม

- ประกันว่าสิทธิในการจัดตั้งและรวมตัวเป็นสมาคมจะต้องไม่ถูกควบคุมและจำกัด โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 22 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีนี้ รัฐบาลไทยต้องถอนร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- กำหนดหลักประกันด้านกฎหมายและการปกครอง เพื่อคุ้มครองสิทธิในเสรีภาพการสมาคม ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อปราบปรามการฟอกเงินและการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย หลักประกันเช่นนี้ควรประกันว่า มาตรการที่ใช้เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน และต่อต้านการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย จัดทำขึ้นตามพื้นฐานความเสี่ยง มีเป้าหมายเฉพาะ และเป็นการกระทำที่ได้สัดส่วน และองค์กรไม่แสวงหากำไรยังคงสามารถดำเนินงานได้อย่างเสรี โดยไม่ถูกรบกวนการดำเนินงานที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF)

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น และการบังคับบุคคลให้สูญหาย

- ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เลื่อนการบังคับใช้มาตรา 22 ถึง 25 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำบุคคลสูญหาย ซึ่งเป็นข้อบทสำคัญที่ให้หลักประกันเชิงกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่นๆ และการบังคับให้สูญหาย ตลอดทั้งกระบวนการจับกุมและควบคุมตัว
- แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำบุคคลสูญหาย เพื่อประกันให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ รวมทั้งการกำหนดข้อบทที่

(1) ห้ามใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการทรมาน การปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ และการบังคับให้สูญหาย เป็นพยานหลักฐาน ในกระบวนการตามกฎหมาย และ (2) ห้ามการนิรโทษกรรมต่ออาชญากรรมเหล่านี้ รวมทั้ง (3) ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้าง องค์กรประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหายเพื่อประกัน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าเอียง

- ดำเนินการสอบสวนโดยทันที อย่างรอบด้าน เป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพเมื่อมีข้อกล่าวหาว่ามีการทรมาน และการปฏิบัติที่โหดร้าย และการบังคับบุคคลให้สูญหาย หากเหมาะสมให้มีการดำเนินคดีตามขั้นตอนปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ กรณีที่เป็นการบังคับบุคคลให้สูญหาย ให้จำแนกและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้เสียหาย เพื่อให้ครอบครัวและบุคคลที่รักได้ทราบความจริง
- ให้สัตยาบันรับรองกันที่ต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน จากการบังคับให้หายสาบสูญ

สิทธิของผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัยและผู้อพยพ

- ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และประกันว่าผู้ลี้ภัยสามารถเข้าถึงขั้นตอนการขอลี้ภัยอย่างเต็มที่ เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) โดยไม่มีการปิดกั้นใดๆ
- ประกันว่าผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ จะไม่ถูกเนรเทศ ส่งกลับ หรือบังคับให้เดินทางกลับไปยังประเทศ อันเป็นภูมิลำเนาของตนที่อาจเผชิญกับการประหารชีวิต การทรมาน ความรุนแรง หรือการละเมิดหรือ ปฏิบัติมิชอบร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างอื่น โดยคำนึงถึงหลักการไม่ส่งกลับตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และหลักประกัน ตามกฎหมายในประเทศตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคล สูญหาย
- ภาคนานูว์ตืออนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 และพิธีสารเลือกรับ พ.ศ. 2510
- ปลดปล่อยตัวผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยที่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากสถานะของการเข้าเมืองไม่ปกติ แสวงหาแนวทางอื่น นอกจากการควบคุมตัว เพื่อบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง และให้ใช้การควบคุมตัวเป็นมาตรการในกรณีที่เป็น ข้อยกเว้น โดยต้องมีการประเมินเป็นรายกรณีเกี่ยวกับความต้องการด้านมนุษยธรรมและความเสี่ยง หากพวกเขาได้รับการปล่อยตัว ให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะ และให้ควบคุมตัวในเวลาสั้นสุดเท่าที่จำเป็น
- แก้ไขร่างประกาศคณะกรรมการคัดกรองบุคคลภายใต้ความคุ้มครองเพื่อประกันว่า กลไกคัดกรองระดับ ชาติให้ความคุ้มครองกับบุคคลทุกคนที่ขอลี้ภัยในประเทศไทย แก้ไขคำนิยามของ “ผู้ลี้ภัย” ในกลไกดังกล่าว ให้สอดคล้องตามอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย และเปิดโอกาสให้ผู้ขอสถานะบุคคล ภายใต้ความคุ้มครองสามารถอุทธรณ์คำสั่งผ่านศาลได้ หรือให้ศาลสามารถตรวจสอบคำสั่งที่เกิดขึ้นจาก กลไกนี้ได้

สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

- ให้นำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งหารพละจี รักจงเจริญ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ในชุมชนของชนเผ่าพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์มาลงโทษ โดยไม่ชักช้า โดยกระบวนการทางอาญาต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาที่เป็นธรรม

- ประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเกื้อหนุน เพื่อช่วยให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สามารถทำงานเกี่ยวกับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองได้ รวมทั้งให้ยกเลิกข้อหาให้การแจ้งต่อวราภรณ์ อุทัยรังษี ทนายความสิทธิมนุษยชน ซึ่งว่าความให้กับชาวบ้านกะเหรี่ยงที่ถูกบังคับไล่รื้อออกจากที่ดินของบรรพชนของตน
- ประกันว่าโครงการพัฒนาและการอนุรักษ์ใดๆ เคารพต่อสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งปฎิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง

การเลือกปฏิบัติ

- ยุติการเก็บและใช้ตัวอย่างดีเอ็นเอในวงกว้างและเลือกปฏิบัติ และการมุ่งตรวจค้นบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติทุกรูปแบบ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าเพื่อเลือกปฏิบัติ และการบังคับให้ลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อการสอดแนมข้อมูล โดยเฉพาะในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู และพื้นที่อื่นๆ ของชนเผ่าพื้นเมือง
- ประกันให้มีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที่ทหารอย่างเข้มแข็ง เพื่อป้องกันการมุ่งตรวจค้นบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติทุกรูปแบบ รวมทั้งในจังหวัดชายแดนใต้ และประกันว่าเหยื่อของมาตรการจำกัดสิทธิด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติ สามารถเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
- กำหนดกรอบกำกับดูแลเพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยอาจเป็นข้อมูลที่มีอคติทางเชื้อชาติ หรือส่งผลให้เกิดอคติทางเชื้อชาติ โดยกรอบการดำเนินงานนี้ต้องสอดคล้องตามบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ และประกอบด้วยหลักประกันด้านกฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่เป็นอิสระ

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน (Core international human rights treaties)

ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ถือเป็นสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ภายใต้สหประชาชาติ มีทั้งหมด 9 ฉบับ ในปัจจุบันสามารถสรุปสถานะของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศหลักเหล่านี้ได้ดังตารางต่อไปนี้

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน	เข้าเป็นภาคี	เนื้อหา/สาระสำคัญ
1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)	✓	หน้าที่ของบุคคลที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ ได้รับสิทธิทั้งด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
1.1 พิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Optional Protocol to the ICCPR)	X	
1.2 พิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 2 เพื่อการกำจัดการประหารชีวิต (Second Optional Protocol to the ICCPR, aiming at the abolition of death penalty)	X	
2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR)	✓	สิทธิในการกำหนดเจตจำนงของตนเอง การทำงาน ชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาสิทธิด้านสุขภาพ วัฒนธรรม และ การไม่เลือกปฏิบัติ
2.1 พิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม	X	

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน	เข้าเป็นภาคี	เนื้อหา/สาระสำคัญ
<p>3. อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก รูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women หรือ CEDAW)</p> <p>3.1 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ Optional Protocol to the CEDAW</p> <p>หมายเหตุ ไทยยังเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Optional Protocol to the CEDAW)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมือง การดำรงชีวิต กฎหมาย และสิทธิของสตรีที่จะต้องได้รับการดูแล ทางเศรษฐกิจการป้องกัน ความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่ทำงาน และการเข้าถึงบริการสุขภาพ ฯลฯ</p> <p>ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2543</p>
<p>4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child หรือ CRC)</p> <p>4.1 ไทยเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol to the CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography)</p> <p>4.2 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ (Optional Protocol to the CRC on the involvement of children in armed conflicts)</p> <p>4.3 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน (Optional Protocol to the CRC on a communications procedure)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>สิทธิต่างๆ ที่เด็กพึงได้รับ ประกอบด้วย สิทธิและเสรีภาพของ เด็กโดยทั่วไป การคุ้มครองร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ และ สวัสดิภาพของเด็ก การให้สวัสดิการสังคมแก่เด็ก การคุ้มครอง สิทธิทางแพ่ง การคุ้มครองเด็กที่มีปัญหาความประพฤติหรือ กระทำความผิดทางอาญา การคุ้มครองเด็กผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ไทยมีข้อสงวนในข้อ 22 เรื่องสถานะของเด็กผู้ลี้ภัย</p>
<p>5. อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination หรือ CERD)</p>	<p>✓</p>	<p>สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทั้งหมดโดยไม่มีการจำแนกความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา</p>

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน	เข้าเป็นภาคี	เนื้อหา/สาระสำคัญ
<p>6. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment หรือ CAT)</p> <p>6.1 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Optional Protocol to CAT)</p>	<p>✓</p> <p>X</p>	กำหนดให้การทรมานเป็นความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมาย อาญา เขตอำนาจที่เป็นสากลเกี่ยวกับความผิด การทรมาน และ หลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
<p>7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities หรือ CRPD)</p> <p>7.1 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Optional Protocol to the CRPD)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ สตรีพิการ เด็กพิการ และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการในสังคม
<p>8. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance หรือ CED)</p>	X	<p>กำหนดให้การทำให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็นฐานความผิดตามกฎหมายอาญา รวมทั้งกำหนดโทษของความผิด ดังกล่าวไทยลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี</p> <p>ข้อมูลจาก http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International_HR/2557/CED.pdf</p>
<p>9. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานการโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their Families หรือ CMW)</p>	X	การคุ้มครองสิทธิของแรงงานและสมาชิกในครอบครัวในทางระหว่างประเทศที่เหมาะสม

ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ดูสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับเต็มได้ที่ <https://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/international-human-rights-mechanism/>

แอมเนสตี้ ประเทศไทยเปิดระดมทุนทางโทรศัพท์ เพื่อเชิญชวนร่วมสนับสนุนงานสิทธิมนุษยชน

ช่วงนี้หลายคนอาจได้รับโทรศัพท์หมายเลข 02-038-5045 หรือ 02-038-5035 ซึ่งเป็นหมายเลขระดมทุนทางโทรศัพท์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ดำเนินงานได้ด้วยเงินทุนจากค่าสมาชิกและเงินบริจาคจากปัจเจกบุคคล เราไม่รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรทางการเมือง หรือบริษัทเอกชนใดๆ ในการทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ ทำให้เราสามารถที่จะคัดค้าน วิพากษ์วิจารณ์ หรือคัดค้านตาม ด้วยความเป็นกลางและยุติธรรม

เราทำงานรณรงค์ได้โดยอาศัยเงินทุนสนับสนุนจากคนธรรมดาเช่นคุณ ที่สนใจและห่วงใยต่อประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งในการสนับสนุนของคุณคือการรับรองว่า 'คุณคืออีกคนบนโลกนี้ที่สนใจและห่วงใยเรื่องสิทธิมนุษยชน'

ในส่วนของการระดมทุนปัจจุบัน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ดำเนินการอยู่ใน 2 ช่องทางหลัก

- บริจาคผ่านระบบออนไลน์
- เจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์

อย่างไรก็ตาม ทางเราตระหนักดีว่าในบางกรณีอาจเกิดความเข้าใจผิด หรือถูกแอบอ้างโดยผู้ไม่หวังดีนำไปใช้หาผลประโยชน์ ทั้งนี้หากคุณไม่สะดวกบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุน สามารถบริจาคด้วยตนเอง โดยสามารถศึกษารายละเอียดการบริจาคได้ที่ระบบออนไลน์ด้านล่างนี้



ขอบคุณสำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก



แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

เราทำงานรณรงค์ได้โดยอาศัยเงินทุนสนับสนุนจากคนธรรมดาเช่นคุณ
การสนับสนุนของคุณ คือการรับรองว่า

“คุณคืออีกคนบนโลกนี้
ที่สนใจและห่วงใยเรื่องสิทธิมนุษยชน”



รายงานประจำปี 2565/66

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก

จากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2565 เป็นเรื่องราวที่มีทั้งความขัดแย้งครั้งใหม่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอีกครั้ง และความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ ซึ่งล้วนนำไปสู่โศกนาฏกรรม อันน่าสะพรึงกลัว โดยส่วนหนึ่งเป็นอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ กว่าเมื่อประชาชนพยายามหลีกเลี่ยงจากความขัดแย้งเหล่านี้หรือวิกฤตอื่นๆ บางรัฐกลับล้มเหลวในการปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมีมนุษยธรรม ทางการทั่วโลกยังคงปราบปรามสิทธิเสรีภาพสากลอย่างต่อเนื่อง และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปฏิกริยาระหว่างประเทศต่อการล่วงละเมิดร้ายแรงเหล่านี้ก็แตกต่างกันไป บางเหตุการณ์ถูกประณาม บางเหตุการณ์ได้รับการสนับสนุน ขณะที่อีกหลายเหตุการณ์ถูกเพิกเฉย

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาอาหารและเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพิ่มแรงกดดันต่อบริการสุขภาพและบริการทางสังคมอื่นๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คือ บุคคลชายขอบ ท่ามกลางความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้หญิง เด็กผู้หญิง และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญกับความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติบนฐานเพศสภาพะ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลล้มเหลวในการสนับสนุนประชาชนเนื่องจากสถานะของพวกเขาแย่ลง

รายงานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำปี 2565/66 เชื่อมโยงประเด็นเหล่านี้ในระดับโลกและระดับภูมิภาค วิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนปี 2565 ใน 156 ประเทศ และเรียกร้องให้มีการดำเนินการ นำเสนอขั้นตอนที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้และพัฒนาชีวิตของผู้คนทั่วโลก ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้นำรัฐบาล ผู้กำหนดนโยบาย ผู้สนับสนุน นักกิจกรรม และผู้ที่มีความสนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชน



ร่วมมือกับเรา
www.amnesty.or.th